

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงาน และ งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2553 และ 2552

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 งบกำไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยและได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ยกเว้นเหตุการณ์ที่จะกล่าวในวรรค ก) และ ข) ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติตามเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ก) ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทย่อยมียอดหนี้ค้างชำระจากบริษัทร่วมที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยสูญเสียการมีอิทธิพลเป็นจำนวนเงินประมาณ 752 ล้านบาท (ในปี 2553 ถือเป็นรายการกับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน) ยอดคงค้างของรายการดังกล่าวได้แสดงรวมอยู่ภายใต้รายการ “ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน” “ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน” “มูลค่างานที่แล้วเสร็จแต่ยังไม่เรียกชำระ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน” และ “ลูกหนี้อื่น” ในงบดุลรวม ยอดคงเหลือดังกล่าวคงค้างอยู่ในบัญชีเป็นระยะเวลาไม่นาน บริษัทดังกล่าวได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางและในปี 2552 ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งแต่งตั้งผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการแล้ว

แผนฟื้นฟูกิจการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหนี้และได้รับอนุมัติจากศาลล้มละลายกลาง เนื่องจากแผนฟื้นฟูกิจการอาจมีผลกระทบต่อความเป็นสาระสำคัญต่อประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่จะบันทึกในบัญชี ในปี 2552 ข้าพเจ้าจึงไม่สามารถตรวจสอบเพื่อให้เป็นที่พอใจในความเพียงพอของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังกล่าวได้ ซึ่งเหตุการณ์นี้เป็นการถูกจำกัดขอบเขตโดยสถานการณ์

ในปี 2553 ผู้ทำแผนได้นำส่งแผนฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางซึ่งบริษัทย่อยได้ยื่นคำร้องคัดค้านแผนฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง อย่างไรก็ดีตามในวันที่ 28 ธันวาคม 2553 ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทดังกล่าวแล้ว ปัจจุบันบริษัทย่อยอยู่ในระหว่างการยื่นอุทธรณ์คำสั่งเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการดังกล่าวต่อศาลฎีกา

แผนฟื้นฟูกิจการฉบับดังกล่าวมียอดหนี้ตามคำขอรับชำระหนี้ของบริษัทย่อย ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2552 ที่ผู้ทำแผนนำมาพิจารณาปรับโครงสร้างหนี้เป็นจำนวน 601 ล้านบาท (เงินต้นจำนวน 566 ล้านบาทและดอกเบี้ยค้างชำระจำนวน 35 ล้านบาท) ซึ่งยอดหนี้จำนวนดังกล่าวนี้ได้รวมยอดหนี้จำนวน 314 ล้านบาท (เงินต้นจำนวน 299 ล้านบาทและดอกเบี้ยค้างชำระจำนวน 15 ล้านบาท) ที่ทางบริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ออนสิทธิการรับเงินให้กับธนาคารในประเทศแห่งหนึ่งเพื่อค้ำประกันเงินกู้ยืมระยะสั้นที่ได้รับจากธนาคารดังกล่าวและธนาคารดังกล่าวได้ยื่นขอรับชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการกับบริษัทดังกล่าวแล้วตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 22 โดยยอดหนี้ดังกล่าวนี้ก็ได้ถูกจัดกลุ่มอยู่ในเจ้าหนี้กลุ่มเดียวกันกับบริษัทย่อยดังกล่าวในแผนฟื้นฟูกิจการฉบับนี้

ตามแผนฟื้นฟูกิจการฉบับนี้บริษัทย่อยจะได้รับชำระเงินต้นเป็นเงินสดในอัตราร้อยละ 25 และเงินต้นอีกร้อยละ 75 และดอกเบี้ยคงค้างทั้งหมดจะได้รับชำระเป็นหุ้นสามัญของบริษัทดังกล่าว บริษัทย่อยบันทึกผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างหนี้ในงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 เป็นจำนวนรวม 244 ล้านบาท โดยใช้แผนปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าวนี้และใช้มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญบริษัทดังกล่าว ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2553 เป็นเกณฑ์ในการบันทึกรายการ ซึ่งคำนวณจากยอดหนี้ตามคำขอรับชำระหนี้ของบริษัทย่อย ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2552 ดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตามยอดหนี้จำนวนดังกล่าวนี้มียอดหนี้ของบริษัทย่อยบางแห่งจำนวนรวม 35 ล้านบาทที่ได้รับคำสั่งเป็นที่สุดแล้วจากศาลล้มละลายกลางและมียอดหนี้ของบริษัทย่อยบางแห่งจำนวนรวม 566 ล้านบาท ที่ยังไม่ได้รับคำสั่งเป็นที่สุดจากศาลล้มละลายกลาง ดังนั้นยอดหนี้ในส่วนที่ยังไม่ได้รับคำสั่งเป็นที่สุดจากศาลล้มละลายกลางจึงยังไม่ได้รับการชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการฉบับดังกล่าว และยอดหนี้ที่ได้รับคำสั่งเป็นที่สุดแล้วจากศาลล้มละลายกลางอาจแตกต่างจากยอดหนี้ที่ใช้ในการคำนวณผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าวนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทย่อยแสดงยอดคงเหลือดังกล่าวสุทธิจากผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างหนี้ไว้ภายใต้รายการ “ลูกหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้” ในงบดุล นอกจากนี้บริษัท

ย่อยบางแห่งมียอดหนี้ค้างชำระจำนวนรวม 179 ล้านบาทกับบริษัทดังกล่าวซึ่งเป็นหนี้ที่ได้ยื่นขอรับชำระหนี้ตามกระบวนการฟื้นฟูกิจการแต่เป็นหนี้ที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้บริษัทดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ (วันที่ 7 พฤศจิกายน 2551) ดังนั้นยอดหนี้ดังกล่าวนี้จึงไม่ได้ถูกนำมาพิจารณาในการรับชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากยอดหนี้จำนวนดังกล่าวนี้เป็นยอดหนี้ที่เป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า ผู้บริหารของบริษัทย่อยเชื่อว่าบริษัทย่อยจะได้รับชำระหนี้คืนจากบริษัทดังกล่าวเต็มจำนวนจึงไม่ได้บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับยอดหนี้จำนวนดังกล่าวไว้ในบัญชี

- ข) ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9.1 บริษัทผู้ให้สัมปทานได้ระงับการจ่ายชำระยอดคงค้างค่าบริการจากการให้บริการภายใต้สัญญาร่วมลงทุนระหว่างบริษัทย่อยแห่งหนึ่งและบริษัทผู้ให้สัมปทานให้กับบริษัทย่อยดังกล่าวตั้งแต่เดือนกันยายน 2551 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากอยู่ในระหว่างการเจรจาอัตราส่วนแบ่งรายได้กับบริษัทย่อยดังกล่าว จนถึงวันที่ในรายงานนี้ ผลสรุปของการเจรจาอัตราส่วนแบ่งรายได้ยังไม่เป็นที่สิ้นสุดและผลของการเจรจาอัตราส่วนแบ่งรายได้ดังกล่าวนี้อาจมีผลกระทบอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญต่อจำนวนของรายได้จากการให้บริการดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 จำนวน 747 ล้านบาทและ 841 ล้านบาท ตามลำดับ ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 จำนวน 2,015 ล้านบาท และ 1,216 ล้านบาท ตามลำดับ มูลค่าจากการใช้ต้นทุนโครงการขายเคเบิลใยแก้วนำแสงใต้น้ำซึ่งใช้ในการให้บริการดังกล่าวซึ่งมีมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 จำนวน 192 ล้านบาท และ 449 ล้านบาท ตามลำดับ มูลค่าเงินลงทุนและค่าความนิยมจากการลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เป็นจำนวน 1,946 ล้านบาท และ 16 ล้านบาท ตามลำดับ และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เป็นจำนวน 1,946 ล้านบาทและ 37 ล้านบาท ตามลำดับ ข้าพเจ้าไม่สามารถตรวจสอบเพื่อให้เป็นที่พอใจในจำนวนของรายได้จากการให้บริการ ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้า มูลค่าต้นทุนโครงการขายเคเบิลใยแก้วนำแสงใต้น้ำ มูลค่าเงินลงทุนและค่าความนิยมในบริษัทย่อยดังกล่าวได้ ซึ่งเหตุการณ์นี้เป็นการถูกจำกัดขอบเขตโดยสถานการณ์

ข้าพเจ้าเห็นว่า ยกเว้นผลของรายการปรับปรุงที่อาจเกิดขึ้นต้องบการเงินสำหรับปี 2553 จากเหตุการณ์ ตามที่กล่าวไว้ในวรรค ข) และยกเว้นผลของรายการปรับปรุงที่อาจเกิดขึ้นต้องบการเงินสำหรับปี 2552 จากเหตุการณ์ตามที่กล่าวไว้ในวรรค ก) และ ข) งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ต ชั้นเนต จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ต ชั้นเนต จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

โดยไม่มีผลกระทบต่อการแสดงความคิดเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินข้างต้น สำหรับปี 2553 ข้าพเจ้าขอให้ ข้อสังเกตต่อเหตุการณ์ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9.2 เกี่ยวกับยอดคงเหลือของลูกหนี้ รายหนึ่งซึ่งอยู่ในระหว่างการฟื้นฟูกิจการและสำหรับปี 2553 และ 2552 ข้าพเจ้าขอให้ข้อสังเกตต่อเหตุการณ์ ดังต่อไปนี้

1. ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1 เกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ
2. ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9.2 เกี่ยวกับการชำระยอดคงค้าง และสัญญา ให้บริการวงจรเช่าระหว่างบริษัทย่อยแห่งหนึ่งและบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง
3. ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 38.7 เกี่ยวกับการส่งมอบงานล่าช้ากว่าสัญญาของ บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง

ศุภชัย ปัญญาวัฒน์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930

บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด

กรุงเทพฯ: 23 กุมภาพันธ์ 2554

บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

1. ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ

บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจทางด้านการสื่อสารโทรคมนาคม โดยมีที่อยู่ตามที่จดทะเบียนคือเลขที่ 200 ชั้น 29-30 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ศาลล้มละลายกลาง ได้มีคำสั่งเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ (แผนฯ) ในวันที่ 7 สิงหาคม 2546 และได้แต่งตั้งบริษัท แจ้งวัฒนะ แพลนเนอร์ จำกัด เป็นผู้บริหารแผนฯ ต่อมาเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2549 ศาลล้มละลายกลาง ได้มีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯแล้ว อย่างไรก็ตาม เจ้าหนี้บางรายของบริษัทฯได้ยื่นคำร้องคัดค้านในบางประเด็นซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา บริษัทฯเชื่อว่าจะไม่มีผลกระทบใดๆต่องบการเงินของบริษัทฯ

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

- 2.1 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 30 มกราคม 2552 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะเปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

- ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้น ในประเทศ	อัตราร้อยละของการถือหุ้น		ร้อยละของสินทรัพย์ที่รวม อยู่ในสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม		ร้อยละของรายได้ที่รวมอยู่ใน รายได้รวมสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
			2553	2552	2553	2552	2553	2552
			ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ
ถือหุ้นโดยบริษัทฯ								
บริษัท จัสมิน ซัมมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด	ให้บริการโครงข่ายเคเบิล ใยแก้วนำแสงใต้น้ำ	ไทย	100	100	12	11	8	10
บริษัท อควิเมนต์ จำกัด	ให้บริการด้านเทคโนโลยี สื่อสารผ่านดาวเทียม	ไทย	100	100	2	2	2	2
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) (ถือร้อยละ 9 ที่ถือหุ้นโดยบริษัท ที.เจ.พี. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และถือร้อยละ 9 ที่ถือหุ้น โดยบริษัท เอเชียส รีเซนแนล เซอร์วิสเซส จำกัด)	ออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ พร้อมทดสอบระบบใน โครงการสื่อสาร โทรคมนาคม	ไทย	57	57	16	24	25	30
บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ต จำกัด	ให้บริการอินเทอร์เน็ตและ บริการบัตรโทรศัพท์ระหว่าง ประเทศ	ไทย	98	97	1	2	6	6
บริษัท ที.เจ.พี. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ถือร้อยละ 20 ที่ถือหุ้นโดยบริษัท อควิเมนต์ จำกัด)	สำรวจ ออกแบบและก่อสร้าง งานโยธาของโครงการ โทรคมนาคม	ไทย	80	80	1	2	-	-

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้น ในประเทศ	อัตราร้อยละของการถือหุ้น		ร้อยละของสินทรัพย์ที่รวม อยู่ในสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม		ร้อยละของรายได้ที่รวมอยู่ใน รายได้รวมสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
			2553	2552	2553	2552	2553	2552	
			ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล โอเวอร์ซีส์ จำกัด (ถือร้อยละ 34 ถือหุ้นโดยบริษัท เอเชียส (ประเทศไทย) จำกัด และถือร้อยละ 26 ถือหุ้นโดย บริษัท เอเชียส รีเจนแนล เซอร์วิส จำกัด)	กิจกรรมลงทุน	ไทย	40	40	-	-	-	-	
บริษัท แจงวัฒนะ แพลนเนอร์ จำกัด	ผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ	ไทย	100	100	-	-	-	-	
บริษัท ทรี บีบี จำกัด	หยุดดำเนินการ	ไทย	100	100	-	-	-	-	
บริษัท จัสมิน สมาร์ทช้อปปิ้ง จำกัด	หยุดดำเนินการ	ไทย	100	100	-	-	-	-	
บริษัท โมไบล์ คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิสเสส จำกัด	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	ไทย	70	70	-	-	-	-	
บริษัท คอมพิวเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	หยุดดำเนินการ	ไทย	100	100	-	-	-	-	
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย									
บริษัท สยามเทลเทคคอมพิวเตอร์ จำกัด (ถือหุ้นโดยบริษัท จัสมิน เทลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 98)	ให้บริการด้านจัดหา ออกแบบ ระบบคอมพิวเตอร์และพัฒนา ซอฟต์แวร์และการจำหน่าย อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	ไทย	-	-	3	3	1	2	

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้น ในประเทศ	อัตราร้อยละของการถือหุ้น		ร้อยละของสินทรัพย์ที่รวม อยู่ในสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม		ร้อยละของรายได้ที่รวมอยู่ใน รายได้รวมสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
			2553 ร้อยละ	2552 ร้อยละ	2553 ร้อยละ	2552 ร้อยละ	2553 ร้อยละ	2552 ร้อยละ
บริษัท สมาร์ท ไฮเวย์ จำกัด (ถือหุ้นโดยบริษัท อควิเมนต์ จำกัด ร้อยละ 67)	ให้บริการระบบเครือข่าย สื่อสัญญาณความเร็วสูง ภายในประเทศ	ไทย	-	-	-	1	-	-
บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) (ถือหุ้นโดยบริษัท อควิเมนต์ จำกัด ร้อยละ 99)	ให้บริการด้านโทรคมนาคม โทรศัพท์พื้นฐานและ ระบบสื่อสารข้อมูล	ไทย	-	-	45	28	1	13
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด (ถือหุ้นโดยบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 100)	ให้บริการอินเทอร์เน็ต	ไทย	-	-	6	5	50	27
บริษัท เอเชียส (ประเทศไทย) จำกัด (ถือหุ้นโดยบริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ต โอเวอร์ซีส์ จำกัด ร้อยละ 59)	กิจกรรมลงทุน	ไทย	-	-	-	-	-	-
บริษัท เอเชียส รีเจนแนล เซอร์วิส จำกัด (ถือหุ้นโดยบริษัท เอเชียส (ประเทศไทย) จำกัด ร้อยละ 98)	ดำเนินการด้านการตลาด การจัดจำหน่ายอุปกรณ์และ การให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ โทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านระบบ สัญญาณดาวเทียม	ไทย	-	-	2	2	1	2

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้น ในประเทศ	อัตราร้อยละของการถือหุ้น		ร้อยละของสินทรัพย์ที่รวม อยู่ในสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม		ร้อยละของรายได้ที่รวมอยู่ใน รายได้รวมสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
			2553	2552	2553	2552	2553	2552
			ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ
บริษัท ปากเกร็ด แพลนเนอร์ จำกัด (ถือหุ้นโดยบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล โอเวอร์ซีส์ จำกัด ร้อยละ 100)	ผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ	ไทย	-	-	-	-	-	-
Clippership Investments (BVI) Limited (ถือหุ้นโดยบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล โอเวอร์ซีส์ จำกัด ร้อยละ 100)	หยุดดำเนินการ	British Virgin Island	-	-	-	-	-	-
บริษัท ไทย ลอจิสติกส์ เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด (ถือหุ้นโดยบริษัท จัสมิน ซัมมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด ร้อยละ 90)	ให้บริการโครงข่ายเคเบิลใยแก้ว นำแสงใต้น้ำ	ไทย	-	-	1	2	1	1
บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด (ถือหุ้นโดยบริษัท จัสมิน ซัมมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด ร้อยละ 100)	ให้บริการเช่าวงจรและบริการ รับ-ส่งข้อมูลภายในประเทศ และระหว่างประเทศ	ไทย	-	-	4	4	4	5
บริษัท พรีเมียม แอสเซท จำกัด (ถือหุ้นโดยบริษัท อควิเมนต์ จำกัด ร้อยละ 54 และ บริษัท จัสมิน ซัมมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด ร้อยละ 46)	ให้เช่าอาคารสำนักงาน	ไทย	-	-	6	9	1	2

- ข) บริษัทฯ นำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯมีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
 - ค) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกับของบริษัทฯ
 - ง) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
 - จ) ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยคือ จำนวนกำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกำไรขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบดุลรวม
- 2.3 บริษัทฯได้จัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน

3. การประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่

ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหม่ตามรายละเอียดข้างล่างนี้

- ก) มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 (เว้นแต่แม่บทการบัญชีซึ่งมีผลบังคับใช้ทันที)

แม่บทการบัญชี (ปรับปรุง 2552)

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552)	การนำเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552)	สินค้าคงเหลือ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552)	งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552)	นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552)	เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552)	สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552)	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552)	สัญญาเช่า
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552)	รายได้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19	ผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552)	ต้นทุนการกู้ยืม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552)	การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26	การบัญชีและการรายงาน โครงการผลประโยชน์ เมื่อออกจากงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552)	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552)	เงินลงทุนในบริษัทร่วม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29	การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่ เงินเฟ้อรุนแรง
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552)	ส่วนได้เสียในการร่วมค้า
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552)	กำไรต่อหุ้น
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552)	งบการเงินระหว่างกาล
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552)	การค้ำของสินทรัพย์
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552)	ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และ สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552)	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552)	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2	การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552)	การรวมธุรกิจ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552)	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการ ดำเนินงานที่ยกเลิก
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6	การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15	สัญญาการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
ข) มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556	
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12	ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552)	การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และ การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)	ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อว่ามาตรฐานการบัญชีข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการสำหรับปีที่จะเริ่มใช้มาตรฐานการบัญชีดังกล่าว ยกเว้นมาตรฐานการบัญชีดังต่อไปนี้ที่ฝ่ายบริหารคาดว่าจะมีผลกระทบต่องบการเงินในปีที่นำมาตราฐานการบัญชีดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กำหนดให้กิจการรับรู้ผลประโยชน์ที่ให้กับพนักงานเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อกิจการได้รับบริการจ้างงานจากพนักงานแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจการจะต้องประเมินและบันทึกหนี้สินเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงานเนื่องจากเกษียณอายุ โดยใช้การคำนวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งในปัจจุบันบริษัทฯรับรู้ผลประโยชน์ที่ให้กับพนักงานดังกล่าวเมื่อเกิดรายการ

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่จะเริ่มนำมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กำหนดให้กิจการระบุผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดจากความแตกต่างของมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินระหว่างเกณฑ์ทางบัญชีและภาษีอากร เพื่อรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่จะเริ่มนำมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติ

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระสำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำกับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว

รายได้ค่าบริการตามสัญญาสัมปทานจะรับรู้ตามอัตราส่วนแบ่งรายได้ที่กำหนดในสัญญา (โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตามจำนวนช่องสัญญาซึ่งได้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วและเปิดให้บริการแล้ว

รายได้จากการให้บริการ โครงข่ายโทรคมนาคม บริการอินเทอร์เน็ตและบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอินเทอร์เน็ต บริการการจัดการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้ว

รายได้จากการออกแบบและติดตั้งระบบสื่อสารและโทรคมนาคมพร้อมการจัดหาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการแล้ว โดยพิจารณาถึงขั้นความสำเร็จของงาน

รายได้จากการให้เช่าโทรศัพท์สาธารณะรับรู้รายได้ตามระยะเวลาของการให้เช่าและตามอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญาเช่า

รายได้จากการจำหน่ายบัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้ว และรายได้จากการจำหน่ายบัตรดังกล่าวในส่วนที่ยังไม่ได้รับรู้รายได้จะบันทึกเป็นรายได้รอการตัดบัญชีในหนี้สินหมุนเวียน

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

4.3 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุน โดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

4.4 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุน โดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (วิธีเฉพาะเจาะจงสำหรับสินค้าคงเหลือประเภทคอมพิวเตอร์) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

4.5 สินทรัพย์รอการขาย

สินทรัพย์รอการขายแสดงตามมูลค่าตามบัญชีหรือมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ฝ่ายบริหารใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่าการขายสินทรัพย์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นภายในหนึ่งปี นับจากวันที่ได้จัดประเภทเป็นสินทรัพย์รอการขาย

4.6 เงินลงทุน

ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ดังกล่าวบันทึกเป็นรายการต่างหากในส่วนของผู้ถือหุ้นและจะบันทึกเป็นกำไรหรือขาดทุนในงบกำไรขาดทุนเมื่อได้จำหน่ายหลักทรัพย์นั้นออกไป นอกจากนี้บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายในงบกำไรขาดทุน เมื่อฝ่ายบริหารใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่ามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำคัญและเป็นระยะเวลานานหรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า

- ข) เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย
- ค) เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการค้อยค่า

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคำนวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของปี

บริษัทฯ ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน จะถูกบันทึกเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน

4.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการค้อยค่าของสินทรัพย์

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณดังนี้

อาคาร	-	20 และ 24 ปี
ส่วนปรับปรุงอาคาร	-	5 - 12 ปี
ส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่า	-	5 ปี
อุปกรณ์สำหรับให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม	-	5 - 15 ปี
อุปกรณ์สำหรับสื่อสารด้วยดาวเทียม	-	5 ปี
เครื่องมือและอุปกรณ์	-	3 และ 5 ปี
เครื่องตกแต่ง และอุปกรณ์สำนักงาน	-	3 และ 5 ปี
ยานพาหนะ	-	5 ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง

บริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ จะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเมื่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.8 คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

บริษัทย่อยบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ตามราคาทุน และภายหลังการรับรู้รายการครั้งแรก คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า(ถ้ามี)

บริษัทย่อยตัดจำหน่ายคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ซึ่งมีอายุการให้ประโยชน์จำกัด โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ 3 และ 10 ปี และจะประเมินการด้อยค่าของคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์เมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์เกิดการด้อยค่า บริษัทย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน

4.9 ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าและค่าตัดจำหน่าย

ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าแสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม ค่าตัดจำหน่ายคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาเช่า 30 ปี ค่าตัดจำหน่ายรวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

4.10 ต้นทุนโครงการรอตัดจ่ายและค่าตัดจำหน่าย

ต้นทุนโครงการรอตัดจ่ายแสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) ค่าตัดจำหน่ายคำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์ดังนี้

- ก) ต้นทุนโครงการขายเคเบิลใยแก้วนำแสงใต้น้ำตัดจำหน่ายโดยคำนวณจากสัดส่วนจำนวนช่องสัญญาณที่เปิดให้บริการในแต่ละปีต่อจำนวนช่องสัญญาณที่จะเปิดให้บริการทั้งหมดตามระยะเวลาสัมปทาน
- ข) ต้นทุนอุปกรณ์โครงการให้บริการเช่าวงจรถือสัญญาณความเร็วสูงภายในประเทศตัดจำหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาของสัญญาสัมปทาน

ค่าตัดจำหน่ายรวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

4.11 ค่าความนิยม

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึ่งเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาสูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้ส่วนที่สูงกว่านี้เป็นกำไรในงบกำไรขาดทุนทันที

บริษัทฯ และบริษัทย่อยแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม และจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปีหรือเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น

เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการค้ำค่า บริษัทฯและบริษัทย่อยจะปันส่วนค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมกิจการให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ และบริษัทฯและบริษัทย่อยจะทำการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้ขาดทุนจากการค้ำค่าในงบกำไรขาดทุน และบริษัทฯและบริษัทย่อยไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการค้ำค่าได้ในอนาคต

4.12 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯและบริษัทย่อยหมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯและบริษัทย่อย หรือถูกบริษัทฯและบริษัทย่อยควบคุมไม่ว่าจะเป็น โดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯและบริษัทย่อย

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัทฯและบริษัทย่อย ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย

4.13 สัญญาผ่อนชำระระยะยาว

บริษัทย่อยบันทึกสัญญาผ่อนชำระระยะยาวของอุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนให้กับบริษัทย่อยแล้วเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาผ่อนชำระ ภาระผูกพันตามสัญญาผ่อนชำระหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในงบกำไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาผ่อนชำระ

4.14 สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าอาคาร และอุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในงบกำไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า

จำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

4.15 เงินตราต่างประเทศ

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

4.16 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันที่ในงบดุล บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เงินลงทุน และสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของบริษัทฯและบริษัทย่อยหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า และจะทำการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมเป็นรายปี บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกำไรขาดทุน

4.17 ผลประโยชน์พนักงาน

บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

4.18 ประมวลการหนี้สิน

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกประมวลการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดปล่อยภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯและบริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.19 หุ้นทุนซื้อคืน

หุ้นทุนซื้อคืนแสดงมูลค่าในงบดุลด้วยราคาทุนเป็นรายการหักจากส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด หากราคาขายของหุ้นทุนซื้อคืนสูงกว่าราคาซื้อของหุ้นทุนซื้อคืน บริษัทฯจะรับรู้ผลต่างเข้าบัญชีส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซื้อคืนและหากราคาขายของหุ้นทุนซื้อคืนต่ำกว่าราคาซื้อของหุ้นทุนซื้อคืน บริษัทฯจะนำผลต่างหักจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซื้อคืนให้หมดไปก่อน แล้วจึงนำผลต่างที่เหลืออยู่ไปหักจากบัญชีกำไรสะสม

4.20 ภาษีเงินได้

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรสุทธิทางภาษีตามกฎหมายภาษีอากร

4.21 ตราสารอนุพันธ์

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

เจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะถูกแปลงค่าตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นงวดบัญชี กำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดังกล่าวจะถูกบันทึกในงบกำไรขาดทุน ส่วนเกินหรือส่วนลดที่เกิดขึ้นจากการทำสัญญาจะถูกตัดจำหน่ายด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญา

4.22 การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา

ขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างหนี้

บริษัทย่อยบันทึกผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีของลูกหนี้ที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และทุนเรือนหุ้นที่คาดว่าจะได้รับเป็นขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างหนี้ในงบกำไรขาดทุน

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

สัญญาเช่า

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทฯ ได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีตอายุของหนี้ที่ค้างค้างและสถานะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์รอการขาย

บริษัทย่อยพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายเมื่อพบว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของทรัพย์สินมีมูลค่าลดลงกว่ามูลค่าตามบัญชี ฝ่ายบริหารของบริษัทย่อยได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนจากการด้อยค่าโดยพิจารณาจากมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สิน ประเภทและคุณลักษณะของทรัพย์สิน

ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายเมื่อฝ่ายบริหารใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่ามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำคัญและเป็นระยะเวลานานหรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า การที่จะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำคัญหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารต้องประมาณอายุการใช้งานและมูลค่าซากเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการใช้งานและมูลค่าซากใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นเกิดขึ้น

นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา และบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ในการบันทึกและวัดมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ หรือหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำนวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ

คดีฟ้องร้อง

บริษัทย่อยมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทย่อยได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้วและเชื่อมั่นว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้น จึงไม่ได้บันทึกประมาณการหนี้สินดังกล่าว ณ วันที่ในงบการเงิน

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2553	2552	2553	2552
เงินสด	13	15	-	-
เงินฝากธนาคาร	1,604	1,145	97	236
ตั๋วแลกเงิน	303	409	80	146
รวม	1,920	1,569	177	382

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจำ และตั๋วแลกเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.25 ถึง 2.0 ต่อปี (2552: ร้อยละ 0.10 ถึง 2.62 ต่อปี) และเฉพาะของบริษัทฯ มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.25 ถึง 1.70 ต่อปี (2552: ร้อยละ 0.25 ถึง 1.13 ต่อปี)

7. เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากกับสถาบันการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เงินลงทุนชั่วคราวได้รวมเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 143 ล้านบาท (2552: 17 ล้านบาท) และเฉพาะของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินประมาณ 11 ล้านบาท (2552: 5 ล้านบาท) ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้นำไปค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ

8. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		นโยบายการกำหนดราคา
	2553	2552	
รายการธุรกิจกับบริษัทร่วมที่			
 <u>ศูนย์เสียมะลิอิตพิล*</u>			
รายได้จากการขายและการบริการ	22	1,238	ราคาตามสัญญาหรือราคาที่เกิดการคิดกับลูกค้ารายอื่นหรือราคาที่ได้จากการประกวดราคา
ส่วนแบ่งรายได้จากการให้บริการ	213	695	ราคาตามสัญญา
ค่าเช่าและค่าบริการอื่นรับ	7	19	ราคาตามสัญญาหรือราคาที่เกิดการคิดกับลูกค้ารายอื่น
ดอกเบี้ยรับ	5	10	MLR
ต้นทุนขายและบริการ	418	828	ราคาตามสัญญา
ค่าจัดการจ่าย	-	9	ราคาตามสัญญา
ซื้ออุปกรณ์	1	60	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ค่าขนส่งกระจายพัสดุ	-	6	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ค่าเช่าจ่าย	-	1	ราคาตามสัญญาหรือราคาที่เกิดการคิดกับลูกค้ารายอื่น
ค่าใช้จ่ายอื่น	3	-	ราคาตามสัญญาหรือราคาที่เกิดการคิดกับลูกค้ารายอื่น
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน			
รายได้จากการขายและการบริการ	15	6	ราคาตามสัญญาหรือราคาที่เกิดการคิดกับลูกค้ารายอื่น
ส่วนแบ่งรายได้จากการให้บริการ	4	-	ราคาตามสัญญา
ค่าเช่าและค่าบริการอื่นรับ	22	19	ราคาตามสัญญาหรือราคาที่เกิดการคิดกับลูกค้ารายอื่น
ต้นทุนขายและบริการ	29	-	ราคาตามสัญญา
ซื้ออุปกรณ์	3	-	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ค่าใช้จ่ายอื่น	12	9	ราคาตามสัญญาหรือราคาที่เกิดการคิดกับลูกค้ารายอื่น

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ		นโยบายการกำหนดราคา
	2553	2552	
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย			
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)			
ค่าจัดการรับ	145	145	ราคาตามสัญญา
ค่าเช่าและค่าบริการอื่นรับ	41	46	ราคาตามสัญญาหรือราคาที่เกิดการคิดกับลูกค้ารายอื่น
ดอกเบี้ยรับ	19	23	MLR
ดอกเบี้ยจ่าย	-	1	MLR-2%
ค่าใช้จ่ายอื่น	24	22	ราคาตามสัญญา

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2553	2552	2553	2552
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทร่วมที่สูญเสียการมีอิทธิพล*				
บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)	-	663	-	-
บริษัท ทีที แอนด์ ที ซับส์ไครเบอร์ เซอร์วิสเชส จำกัด	-	207	-	-
บริษัท ทริปเปิ้ลที โกลบอล เน็ต จำกัด	-	8	-	-
	-	878	-	-
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัท ทีที แอนด์ ที ซับส์ไครเบอร์ เซอร์วิสเชส จำกัด	115	-	-	-
บริษัท ทริปเปิ้ลที โกลบอล เน็ต จำกัด	7	-	-	-
บริษัท โมโน เจนเนอเรชั่น จำกัด	8	2	-	-
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด	6	5	-	-
บริษัท โมโน ทราเวล จำกัด	1	1	-	-
	137	8	-	-
รวมลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน	137	886	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย				
บริษัท อควาเมนท์ จำกัด	-	-	467	500
บริษัท จัสมิน สมาร์ทช้อปปิ้ง จำกัด	-	-	6	6
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	-	-	473	506
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทย่อย				
บริษัท จัสมิน ซัมมารีน เทคโนโลยีคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด	-	-	99	48
บริษัท ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)	-	-	94	58
บริษัท อควาเมนท์ จำกัด	-	-	69	47
บริษัท คอมพิวเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	-	-	41	40
บริษัท จัสเทล เน็ตเวิร์ค จำกัด	-	-	19	6
บริษัท สยามเทคโนโลยีคอมพิวเตอรส์ จำกัด	-	-	14	10
บริษัท ทรี บีบี จำกัด	-	-	11	11
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนต จำกัด	-	-	9	11
บริษัท จัสมิน สมาร์ทช้อปปิ้ง จำกัด	-	-	6	6
บริษัท เอเชียส รีเจนแนล เซอร์วิส จำกัด	-	-	1	1
บริษัท พรีเมียม แอสเซท จำกัด	-	-	-	1
บริษัท ทริปเปิ้ลที อินเทอร์เน็ต จำกัด	-	-	-	1
บริษัท ไทย ลอจิสติกส์ เทคโนโลยีคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด	-	-	-	-
	-	-	363	240

	(หน่วย: ล้านบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2553	2552	2553	2552
บริษัทร่วมที่สูญเสียการมีอิทธิพล*				
บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)	-	21	-	-
บริษัท ทีที แอนด์ ที ซับสไครเบอร์ เซอร์วิสเชส จำกัด	-	1	-	-
	-	22	-	-
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัท ทีที แอนด์ ที ซับสไครเบอร์ เซอร์วิสเชส จำกัด	4	-	-	-
รวมลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4	22	363	240
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4	22	836	746
หัก: ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	-	-	(22)	(22)
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	4	22	814	724
มูลค่างานที่แล้วเสร็จแต่ยังไม่เรียกชำระจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทร่วมที่สูญเสียการมีอิทธิพล*				
บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)	-	2	-	-
รวมมูลค่างานที่แล้วเสร็จแต่ยังไม่เรียกชำระจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	2	-	-
เงินปันผลค้างรับจากบริษัทย่อย				
บริษัท อควิเมนต์ จำกัด	-	-	1,460	1,482
รวมเงินปันผลค้างรับจากบริษัทย่อย	-	-	1,460	1,482
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อโครงการลงทุนแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทร่วม				
บริษัท คุณค่าพลัง ไทย จำกัด	-	20	-	20
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัท ผลิตภัณฑ์พลังงาน จำกัด	16	16	16	16
รวมเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อโครงการลงทุนแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	16	36	16	36
หัก: ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	(11)	(26)	(11)	(26)
รวมเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อโครงการลงทุนแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	5	10	5	10
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทร่วมที่สูญเสียการมีอิทธิพล*				
บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)	-	582	-	-
บริษัท ทีที แอนด์ ที ซับสไครเบอร์ เซอร์วิสเชส จำกัด	-	221	-	-
บริษัท ทริปเปิ้ลที โกลบอล เน็ต จำกัด	-	12	-	-
	-	815	-	-

	(หน่วย: ล้านบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2553	2552	2553	2552
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัท ทีที แอนด์ ที ซับส์ไครเบอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด	237	-	-	-
บริษัท ทริปเปิลที โกลบอล เน็ต จำกัด	15	-	-	-
บริษัท โมโน เจนเนอเรชั่น จำกัด	5	-	-	-
	<u>257</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
รวมเจ้าหนี้การค้าที่เกี่ยวข้องกัน	<u>257</u>	<u>815</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทย่อย				
บริษัท อควิเมนต์ จำกัด	-	-	13	13
บริษัท จัสมิน ซัมมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด	-	-	-	6
อื่นๆ	-	-	-	2
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>13</u>	<u>21</u>
บริษัทร่วม				
บริษัท พรีเมียม เรือเอสเตท จำกัด	4	4	-	-
บริษัทร่วมที่สูญเสียการมีอิทธิพล*				
บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)	-	84	-	-
บริษัท ทีที แอนด์ ที ซับส์ไครเบอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด	-	5	-	-
บริษัท ทริปเปิลที โกลบอล เน็ต จำกัด	-	1	-	-
	<u>-</u>	<u>90</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัท ทีที แอนด์ ที ซับส์ไครเบอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด	3	-	-	-
บริษัท ทริปเปิลที โกลบอล เน็ต จำกัด	2	-	-	-
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด	9	2	-	-
	<u>14</u>	<u>2</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
รวมเจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	<u>18</u>	<u>96</u>	<u>13</u>	<u>21</u>
หนี้สินระยะยาวตามแผนฟื้นฟูกิจการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทย่อย				
บริษัท อควิเมนต์ จำกัด	-	-	555	555
บริษัท จัสมิน ซัมมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด	-	-	223	269
รวม	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>778</u>	<u>824</u>
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี (ส่วนของดอกเบี้ยค้างชำระ)	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(142)</u>	<u>(165)</u>
รวมหนี้สินระยะยาวตามแผนฟื้นฟูกิจการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน -				
สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>636</u>	<u>659</u>

* บริษัทฯและบริษัทย่อยสูญเสียการมีอิทธิพลเนื่องจากบริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) (ทีทีแอนด์ที) ได้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ และในปัจจุบันบริษัทฯเหลือสัดส่วนการถือหุ้นใน ทีทีแอนด์ทีเพียงร้อยละ 0.05 (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 16)

หนี้สินระยะยาวตามแผนฟื้นฟูกิจการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นหนี้สินตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทที่มีกำหนดชำระคืนเงินต้นทั้งหมดในปี 2556 ส่วนดอกเบี้ยมีกำหนดชำระเป็นรายไตรมาสในอัตรา MLR-2% ต่อปี บริษัทฯมีสิทธิขอยกไปจ่ายในปี 2556 ได้ หากในปีดังกล่าวบริษัทฯมีเงินสดส่วนเกินไม่พอชำระให้ปลดหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยค้างชำระทั้งหมด

ในระหว่างปี 2553 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน และหนี้สินระยะยาวตามแผนฟื้นฟูกิจการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีการเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552	การเคลื่อนไหวในระหว่างปี		
		เพิ่มขึ้น	ลดลง	
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทย่อย				
บริษัท อควิเมนต์ จำกัด	500	-	(33)	467
บริษัท จัสมิน สมาร์ทช็อป จำกัด	6	-	-	6
รวม	506	-	(33)	473
หนี้สินระยะยาวตามแผนฟื้นฟูกิจการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทย่อย				
บริษัท อควิเมนต์ จำกัด	555	-	-	555
บริษัท จัสมิน ซัมมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด	269	-	(46)	223
รวม	824	-	(46)	778

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในปี 2553 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายสำหรับเงินเดือน โบนัสและค่าเบี้ยประชุมของกรรมการและผู้บริหารเป็นจำนวนเงิน 158 ล้านบาทและเฉพาะของบริษัทฯเป็นจำนวน 19 ล้านบาท (2552: 133 ล้านบาท และเฉพาะของบริษัทฯ: 19 ล้านบาท)

ภาระค้ำประกันกับบริษัทย่อย

บริษัทฯมีภาระจากการค้ำประกันให้กับบริษัทย่อยตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 38.2

9. ลูกหนี้การค้า

ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 แยกตามอายุหนี้ที่คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

อายุหนี้ค้างชำระ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2553	2552	2553	2552
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	13	40	-	-
ค้างชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	11	172	-	-
มากกว่า 3 - 6 เดือน	34	147	-	-
มากกว่า 6 - 12 เดือน	75	41	-	-
มากกว่า 12 เดือน	4	486	-	-
รวม (หมายเหตุ 8)	137	886	-	-
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	1,016	1,555	-	-
ค้างชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	428	582	-	-
มากกว่า 3 - 6 เดือน	311	308	-	-
มากกว่า 6 - 12 เดือน	542	500	-	-
มากกว่า 12 เดือน	1,473	311	50	56
รวม	3,770	3,256	50	56
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(174)	(114)	(50)	(56)
สุทธิ	3,596	3,142	-	-
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ	3,733	4,028	-	-

ในยอดลูกหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ที่มีระยะเวลาค้างชำระตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ได้รวมยอดค้างรับจากบริษัทที่มีรัฐบาลเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

อายุหนี้ค้างชำระ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2553	2552	2553	2552
มากกว่า 3 - 6 เดือน	209	232	-	-
มากกว่า 6 - 12 เดือน	403	461	-	-
มากกว่า 12 เดือน	1,139	227	-	-
รวม	1,751	920	-	-

บริษัทย่อยได้มอบสิทธิในการรับชำระเงินจากลูกหนี้การค้าส่วนใหญ่ให้กับธนาคารเพื่อเป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคารเหล่านั้น

- 9.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าของบริษัท จัสมิน ซัมมาริน-เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด (เจเอสทีซี) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จำนวน 2,015 ล้านบาทและ 1,216 ล้านบาท ตามลำดับ เป็นลูกหนี้การค้าจากการให้บริการภายใต้สัญญาร่วมลงทุนระหว่างเจเอสทีซีและบริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน) (ทีไอที) ซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้สัมปทาน ทีไอทีได้ระงับการจ่ายชำระยอดคงค้างไว้ตั้งแต่เดือนกันยายน 2551 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากอยู่ในระหว่างการเจรจาอัตราส่วนแบ่งรายได้กับเจเอสทีซี เจเอสทีซีบันทึกรายได้จากการให้บริการภายใต้สัญญาดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 เป็นจำนวน 747 ล้านบาท และ 841 ล้านบาท ตามลำดับ จนถึงปัจจุบันผลสรุปของการเจรจาอัตราส่วนแบ่งรายได้ยังไม่เป็นที่สิ้นสุด อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของเจเอสทีซีเชื่อว่าการบันทึกดังกล่าวสอดคล้องกับสัญญาร่วมลงทุนดังกล่าวข้างต้น
- 9.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทย่อยมียอดหนี้ค้างชำระจากบริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) (ทีทีแอนด์ที) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยสูญเสียการมีอิทธิพล เป็นจำนวนเงินประมาณ 752 ล้านบาท (ในปี 2553 ถือเป็นรายการกับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน) ยอดคงค้างของรายการดังกล่าวได้แสดงรวมอยู่ภายใต้รายการ “ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน” “ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน” “มูลค่างานที่แล้วเสร็จแต่ยังไม่เรียกชำระ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน” และ “ลูกหนี้อื่น” ในงบดุลรวม ยอดคงเหลือดังกล่าวคงค้างอยู่ในบัญชีเป็นระยะเวลานาน ในการประเมินความสามารถในการชำระหนี้ของทีทีแอนด์ที ผู้บริหารของบริษัทย่อยได้รับประมาณการกระแสเงินสดที่จัดทำโดยทีทีแอนด์ทีในปี 2551 ซึ่งแสดงว่าทีทีแอนด์ทีจะมีกระแสเงินสดในอนาคตเพียงพอที่จะชำระหนี้สินได้เต็มจำนวน แต่เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2551 ทีทีแอนด์ทีได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง และเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2551 ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้ทีทีแอนด์ทีเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ

ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการและจนถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 ผู้ทำแผนยังอยู่ในระหว่างการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ อย่างไรก็ตาม แผนฟื้นฟูกิจการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหนี้และได้รับอนุมัติจากศาลล้มละลายกลาง เนื่องจากแผนฟื้นฟูกิจการอาจมีผลกระทบต่อความเป็นสาระสำคัญต่อประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่จะบันทึกในบัญชี ผู้บริหารของบริษัทย่อยจึงไม่สามารถที่จะประมาณการจำนวนเงินที่เหมาะสมที่จะบันทึกในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ได้

ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 ผู้ทำแผนได้นำส่งแผนฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางผ่านเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ และเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2553 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้จัดการประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรกเพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการ อย่างไรก็ตามบริษัทย่อยได้ยื่นคัดค้านเกี่ยวกับการจัดกลุ่มเจ้าหนี้ ต่อมาในวันที่ 2 มิถุนายน 2553 ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้แก้ไขการจัดกลุ่มเจ้าหนี้ตามคำคัดค้านเกี่ยวกับการจัดกลุ่มเจ้าหนี้ ผู้ทำแผนจึงได้ดำเนินการแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการฉบับดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามคำสั่งของศาลล้มละลายกลาง และในวันที่ 11 สิงหาคม 2553 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้จัดการประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการฉบับแก้ไขและที่ประชุมเจ้าหนี้ได้มีมติพิเศษเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการฉบับแก้ไขนี้ ต่อมาในวันที่ 5 ตุลาคม 2553 บริษัทย่อยได้ยื่นคำร้องคัดค้านแผนฟื้นฟูกิจการฉบับแก้ไขต่อศาลล้มละลายกลาง อย่างไรก็ตามในวันที่ 28 ธันวาคม 2553 ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการของทีทีแอนด์ทีแล้ว ปัจจุบันบริษัทย่อยอยู่ในระหว่างการยื่นอุทธรณ์คำสั่งเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการดังกล่าวต่อศาลฎีกา

แผนฟื้นฟูกิจการฉบับดังกล่าวมียอดหนี้ตามคำขอรับชำระหนี้ของบริษัทย่อย ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2552 ที่ผู้ทำแผนนำมาพิจารณาปรับโครงสร้างหนี้เป็นจำนวน 601 ล้านบาท (เงินต้นจำนวน 566 ล้านบาทและดอกเบี้ยค้างชำระจำนวน 35 ล้านบาท) ซึ่งยอดหนี้จำนวนดังกล่าวนี้ได้รวมยอดหนี้จำนวน 314 ล้านบาท (เงินต้นจำนวน 299 ล้านบาทและดอกเบี้ยค้างชำระจำนวน 15 ล้านบาท) ที่ทางบริษัทสยามเทลเทคคอมพิวเตอร์ จำกัด (เอสทีซีซี) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้โอนสิทธิการรับเงินให้กับธนาคารในประเทศแห่งหนึ่งเพื่อค้ำประกันเงินกู้ยืมระยะสั้นที่ได้รับจากธนาคารดังกล่าวและธนาคารดังกล่าวได้ยื่นขอรับชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการกับทีทีแอนด์ทีแล้ว ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 22 โดยยอดหนี้ดังกล่าวนี้ก็ได้ถูกจัดกลุ่มอยู่ในเจ้าหนี้กลุ่มเดียวกันกับเอสทีซีซีในแผนฟื้นฟูกิจการฉบับนี้

ตามแผนฟื้นฟูกิจการฉบับนี้บริษัทย่อยจะได้รับคืนทั้งในส่วนของเงินต้นและดอกเบี้ยค้างชำระโดยกำหนดการรับชำระคืนมีรายละเอียดดังนี้

- 1) ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผน บริษัทย่อยจะได้รับชำระเงินต้นเป็นเงินสดในอัตราร้อยละ 5

- 2) ภายใน 4 ปี นับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผน บริษัทย่อยจะได้รับชำระเงินต้นเป็นเงินสดในอัตราร้อยละ 20 โดยชำระคืนเป็นรายไตรมาสเป็นระยะเวลา 4 ปี โดยได้รับชำระคืนในอัตราร้อยละ 4 ในปี 2554 และ 2555 ได้รับคืนในอัตราร้อยละ 10 ในปี 2556 และได้รับชำระคืนอัตราร้อยละ 2 ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2557
- 3) เงินต้นอีกร้อยละ 75 และดอกเบี้ยค้างชำระทั้งหมดจะได้รับชำระเป็นหุ้นสามัญของทีทีแอนด์ที โดยคำนวณอัตราระทอนต่อจำนวนหุ้นในอัตราเท่ากับ 1 ต่อ 1 (มูลค่าหุ้นนี้ 1 บาทคิดเป็นหุ้นสามัญ 1 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (เป็นมูลค่าภายหลังการลดทุนจดทะเบียนตามแผนฟื้นฟูกิจการ) โดยหุ้นที่ได้รับชำระหนี้ดังกล่าว จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดว่าห้ามขายภายใน 6 เดือนนับแต่ได้รับโอน หลังจากนั้นจะสามารถขายให้บุคคลและ/หรือนิติบุคคลอื่นใดได้ทุก 6 เดือน เป็นจำนวนไม่เกิน 5 ครั้ง ครั้งละไม่เกินร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นที่ได้รับชำระหนี้และภายหลังจากรครบ 3 ปี นับแต่ได้รับชำระหนี้ด้วยหุ้นดังกล่าวจะสามารถขายให้กับบุคคลและ/หรือนิติบุคคลอื่นใดได้โดยไม่จำกัดจำนวน แต่หากผู้ทำแผนสามารถจัดหางบลงทุนได้ก็สามารถขายหุ้นร้อยละ 100 ทันทีที่ได้รับชำระหนี้ด้วยหุ้นให้กับนักลงทุนนั้นได้

บริษัทย่อยบันทึกผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างหนี้ในงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 เป็นจำนวนรวม 244 ล้านบาท โดยใช้แผนปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าวนี้และใช้มูลค่ายุติธรรมของหุ้นทีทีแอนด์ที ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2553 เป็นเกณฑ์ในการบันทึกรายการ ซึ่งคำนวณจากยอดหนี้ตามคำขอรับชำระหนี้ของบริษัทย่อย ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2552 ดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตามยอดหนี้จำนวนดังกล่าวนี้มียอดหนี้ของบริษัทย่อยบางแห่งจำนวนรวม 35 ล้านบาทที่ได้รับคำสั่งเป็นที่สุดแล้วจากศาลล้มละลายกลางและมียอดหนี้ของบริษัทย่อยบางแห่งจำนวนรวม 566 ล้านบาท ที่ยังไม่ได้รับคำสั่งเป็นที่สุดจากศาลล้มละลายกลาง ดังนั้นยอดหนี้ในส่วนที่ยังไม่ได้รับคำสั่งเป็นที่สุดจากศาลล้มละลายกลางจึงยังไม่ได้รับการชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการฉบับดังกล่าว และยอดหนี้ที่ได้รับคำสั่งเป็นที่สุดแล้วจากศาลล้มละลายกลางอาจแตกต่างจากยอดหนี้ที่ใช้ในการคำนวณผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าวนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทย่อยแสดงยอดคงเหลือดังกล่าวสุทธิจากผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างหนี้ไว้ภายใต้รายการ “ลูกหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้” ในงบดุล นอกจากนี้บริษัทย่อยบางแห่งมียอดหนี้ค้างชำระจำนวนรวม 179 ล้านบาทกับทีทีแอนด์ทีซึ่งเป็นหนี้ที่ไต่ยื่นขอรับชำระหนี้ตามกระบวนการฟื้นฟูกิจการแต่เป็นหนี้ที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้ทีทีแอนด์ทีเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ (วันที่ 7 พฤศจิกายน 2551) ดังนั้นยอดหนี้ดังกล่าวนี้จึงไม่ได้ถูกนำมาพิจารณาในการรับชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการของทีทีแอนด์ที อย่างไรก็ตามเนื่องจากยอดหนี้จำนวนดังกล่าวนี้เป็นยอดหนี้ที่เป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า ผู้บริหารของบริษัทย่อยเชื่อว่า บริษัทย่อยจะได้รับชำระหนี้คืนจากทีทีแอนด์ทีเต็มจำนวนจึงไม่ได้บันทึกค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญสำหรับยอดหนี้จำนวนดังกล่าวนี้ไว้ในบัญชี

อนึ่งในเดือนพฤศจิกายน 2553 บริษัท พี แพลนเนอร์ จำกัด ในฐานะผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการของ ทีทีแอนด์ทีได้มอบหมายให้บริษัทที่ปรึกษากฎหมายแห่งหนึ่งมีหนังสือบอกเลิกสัญญาตกลงซื้อขาย และให้บริการจัดทำระบบ Customer Care & Billing (“CC&B”) และสัญญาที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่ง ทีทีแอนด์ทีได้ทำสัญญาจ้างให้เอสทีซีซีเป็นผู้ทำระบบงานให้ โดยอ้างว่าเอสทีซีซีปฏิบัติผิดสัญญา ดังกล่าวเกี่ยวกับการส่งมอบงาน อย่างไรก็ตาม เอสทีซีซีได้มีหนังสือโต้แย้งการบอกเลิกสัญญา ดังกล่าวไปยังบริษัทที่ปรึกษากฎหมายดังกล่าว ฝ่ายบริหารและที่ปรึกษากฎหมายของเอสทีซีซี พิจารณาแล้วเห็นว่าเอสทีซีซีได้ส่งมอบงานตามสัญญาว่าจ้างให้แก่ทีทีแอนด์ทีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เอสทีซีซีจึงไม่ได้ปฏิบัติผิดสัญญา การบอกเลิกสัญญาดังกล่าวจึงไม่ชอบและไม่มีผลทำให้ข้อตกลง ตามสัญญาจ้างดังกล่าวสิ้นสุดลงแต่อย่างใด จึงจะไม่มีผลกระทบต่อสิทธิเรียกร้องของเอสทีซีซีต่อหนี้ คงค้างจากทีทีแอนด์ทีตามสัญญาดังกล่าวเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 470 ล้านบาท ซึ่งหนี้จำนวนดังกล่าว เป็นหนี้ที่เอสทีซีซีและธนาคารในประเทศแห่งหนึ่งได้ยื่นขอรับชำระหนี้ในแผนฟื้นฟูกิจการของทีที แอนด์ทีตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 22

นอกจากนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการดังกล่าวได้ระบุว่าการชำระยอดคงค้างระหว่างบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) (ทริปเปิลที) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ให้แก่ทีทีแอนด์ทีในปี 2552 โดยวิธีการ โอนตัวสัญญาใช้เงินจำนวน 707 ล้านบาท ซึ่งทีทีแอนด์ทีเป็นผู้ส่งจ่ายและบริษัท ทีที แอนด์ ที ซับส์ไครเบอร์ เซอร์วิส เซส จำกัด (ทีทีแอนด์ทีเอสเอส) ได้สละหลังเพื่อโอนตัวสัญญาใช้เงินดังกล่าว ให้แก่ทริปเปิลที และการแสดงเจตนาของการหักกลบลบหนี้กับทีทีแอนด์ทีโดยการใช้สิทธิเรียกร้อง ในการรับชำระเงินที่ทีทีแอนด์ทีค้างชำระจำนวน 170 ล้านบาทกับทีทีแอนด์ทีเอสเอสและทีทีแอนด์ที เอสเอสได้โอนสิทธิดังกล่าวให้แก่ทริปเปิลทีมาหักกลบลบหนี้กับหนี้ที่ทริปเปิลทีติดค้างอยู่กับ ทีทีแอนด์ทีว่าเป็นการชำระหนี้ที่ไม่ต้องตรงตามความประสงค์แห่งสัญญาและถือเป็นการชำระหนี้ อันไม่มีผลสมบูรณ์ เนื่องจากการชำระหนี้ที่ทริปเปิลทีจะต้องชำระค่าบริการวางจรเข้านั้นต้อง สอดคล้องกับข้อตกลงตามที่กำหนดไว้ในสัญญาสัมปทานที่ทีทีแอนด์ทีมีมาอยู่ก่อน กล่าวคือ ทริปเปิลทีจะต้องทำการชำระหนี้ไปยังทีโอทีโดยตรงเสียก่อน แล้วทีโอทีจึงทำการจัดสรรชำระหนี้ ตามอัตราส่วนแบ่งรายได้ที่ตกลงไว้ในสัญญาสัมปทานให้แก่ทีทีแอนด์ที ดังนั้นการที่ทริปเปิลทีทำ การชำระหนี้ที่มีใช้ด้วยเงินสด เช่น บรรดาสหสิทธิเรียกร้องหรือตัวสัญญาใช้เงิน และ/หรือ ชำระหนี้ โดยตรงให้แก่ทีทีแอนด์ทีนั้น ย่อมถือเป็นการชำระหนี้ที่ไม่ต้องตรงตามความประสงค์แห่งสัญญา และถือเป็นการชำระหนี้อันไม่มีผลสมบูรณ์

อย่างไรก็ตาม บริษัทที่ปรึกษากฎหมายของทริปเปิดที่ได้แสดงความเห็นว่าการที่ทริปเปิดที่ได้ชำระหนี้ค่าบริการวงจรเช่าค้างชำระตามสัญญาการให้บริการวงจรเช่าให้กับทีทีแอนด์ทีโดยตรง เนื่องจากวิธีการชำระเงินให้แก่ทีไอที่เกิดเหตุขัดข้องขึ้นนั้น ทริปเปิดที่สามารถกระทำได้นี้เนื่องจากทีทีแอนด์ทีเป็นคู่สัญญาที่มีนิติสัมพันธ์กับทริปเปิดโดยตรง การที่ทริปเปิดที่ได้ชำระค่าบริการวงจรเช่าโดยการสลักหลังและโอนตั๋วสัญญาใช้เงินให้ทีทีแอนด์ทีดังกล่าวข้างต้น ถือได้ว่าทีทีแอนด์ทีเป็นทั้งผู้ออกและผู้ทรงตั๋วสัญญาใช้เงินในเวลาเดียวกัน ดังนั้นสิทธิและความรับผิดชอบในหนี้ตามตั๋วสัญญาใช้เงินนั้นตกอยู่แก่บุคคลเดียวกันและเคลื่อนกลิ้งกัน ซึ่งมีผลทำให้หนี้ตามตั๋วสัญญาใช้เงินและหนี้ค่าบริการค้างชำระเป็นอันระงับสิ้นไปด้วยจำนวนที่เท่ากับกับมูลค่าตามตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าว และการที่ทริปเปิดที่ได้แสดงเจตนาขอหักกลบบนหนี้กับทีทีแอนด์ทีโดยการโอนสิทธิเรียกร้องในมูลหนี้การค้ำที่ทริปเปิดที่โอนมาจากทีทีแอนด์ทีเอสเอสตามที่กล่าวข้างต้น ทริปเปิดจึงมีฐานะเป็นลูกหนี้และเจ้าหนี้ของทีทีแอนด์ทีในเวลาเดียวกัน ทีทีแอนด์ทีกับทริปเปิดจึงมีความผูกพันซึ่งกันและกันโดยมูลหนี้อันมีวัตถุประสงค์เป็นหนี้เงินอย่างเดียวกัน ทริปเปิดจึงมีสิทธิโดยชอบที่จะแสดงเจตนาขอหักกลบบนหนี้กับทีทีแอนด์ทีเพียงเท่ากับจำนวนที่ตรงกันในมูลหนี้ทั้งสองฝ่าย

นอกจากนี้ในแผนฟื้นฟูกิจการได้ระบุว่าผู้ทำแผนมีอำนาจไม่ยอมรับสิทธิตามสัญญาให้บริการวงจรเช่า รวมทั้งสัญญาและ/หรือบันทึกข้อตกลงฉบับแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับและข้อตกลงเกี่ยวกับอัตราค่าบริการวงจรเช่าทุกฉบับตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 38.8 ค) ตามมาตรา 90/40 หรือ 90/41 ทวิของพระราชบัญญัติล้มละลาย อย่างไรก็ตามบริษัทที่ปรึกษากฎหมายของทริปเปิดที่ได้ให้ความเห็นว่าการใช้สิทธิดังกล่าวของผู้ทำแผนจะไม่มีผลย้อนหลังต่อสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารของทริปเปิดที่เชื่อว่าการณีดังกล่าวข้างต้น ทริปเปิดที่ได้ทำถูกต้องตามความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายของทริปเปิดแล้วตามที่กล่าวข้างต้น ทริปเปิดจึงไม่ได้สะท้อนเรื่องดังกล่าวข้างต้นไว้ในงบการเงิน

10. สินค้าคงเหลือ

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม					
	ราคาทุน		ค่าเผื่อการลดลงของ			
			มูลค่าสินค้านี้คงเหลือ		สินค้านี้คงเหลือ - สุทธิ	
2553	2552	2553	2552	2553	2552	
อุปกรณ์สื่อสารผ่านดาวเทียม	27	29	(20)	(20)	7	9
สินค้าสำเร็จรูปและอะไหล่	361	295	(76)	(79)	285	216
รวม	388	324	(96)	(99)	292	225

11. สินทรัพย์รอการขาย

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์รอการขาย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)
เครื่องโทรศัพท์สาธารณะที่ติดตั้งแล้ว	158
เครื่องโทรศัพท์สาธารณะที่ยังไม่ได้ติดตั้ง	141
รวม	299
หัก: ค่าเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ - เครื่องโทรศัพท์สาธารณะที่ติดตั้งแล้ว	(71)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552	228
จำหน่ายระหว่างงวด - มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่จำหน่าย	(53)
หัก: ค่าเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ - เครื่องโทรศัพท์สาธารณะที่ยังไม่ได้ติดตั้ง	(18)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553	157

ในปี 2552 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ขายที่ดินและอาคารที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงานและได้ถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์รอการขายเป็นจำนวนเงิน 79 ล้านบาทให้กับบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง โดยมีกำไรจากการขายเป็นจำนวน 25 ล้านบาท

เครื่องโทรศัพท์สาธารณะที่ติดตั้งแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) (เจทีเอส) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย มีเครื่องโทรศัพท์สาธารณะที่ติดตั้งแล้วตามสัญญาให้เช่าโทรศัพท์สาธารณะกับทีโอที จำนวน 11,944 เครื่อง ซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจำนวน 87 ล้านบาท จากการทำบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาเช่าเครื่องโทรศัพท์สาธารณะระหว่างเจทีเอสกับทีโอทีลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2552 ซึ่งเจทีเอสตกลงขายเครื่องโทรศัพท์สาธารณะที่ติดตั้งแล้วแก่ทีโอที ในปี 2553 เจทีเอสได้ส่งมอบเครื่องโทรศัพท์สาธารณะแก่ทีโอทีจำนวน 7,255 เครื่อง เป็นมูลค่าสุทธิตามบัญชีจำนวน 53 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เจทีเอสมีเครื่องโทรศัพท์สาธารณะที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการส่งมอบให้ทีโอที จำนวน 4,689 เครื่อง ซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจำนวน 34 ล้านบาท เจทีเอสคาดว่าจะการส่งมอบเครื่องโทรศัพท์สาธารณะจะแล้วเสร็จในระหว่างไตรมาสที่หนึ่งของปี 2554

เครื่องโทรศัพท์สาธารณะที่ยังไม่ได้ติดตั้ง

ในเดือนกันยายน 2553 เจทีเอสได้ทำสัญญาจ้างเหมาสำรวจ ติดตั้ง และทดสอบเครื่องโทรศัพท์สาธารณะพร้อมตู้โทรศัพท์สาธารณะและอุปกรณ์กับทรูเปิดทีและบริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด (จัสเทล) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เพื่อการจัดให้มีบริการ โทรคมนาคมพื้นฐาน โดยทั่วถึง (Universal Service Obligation; USO) ของบริษัทย่อยดังกล่าว โดยเจทีเอสจะได้รับค่าจ้างเป็นจำนวนเงินตามที่ตกลงกัน ซึ่งเจทีเอสจะนำเครื่องโทรศัพท์สาธารณะและอุปกรณ์ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีเป็นจำนวนรวมประมาณ 9 ล้านบาทไปใช้ในการดำเนินโครงการดังกล่าว ในปัจจุบันเจทีเอสอยู่ระหว่างการดำเนินการตามสัญญาดังกล่าว

ในปัจจุบันเจทีเอสอยู่ระหว่างการเสนอขายเครื่องโทรศัพท์สาธารณะที่ยังไม่ได้ติดตั้งที่เหลือของเจทีเอสให้กับบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ผู้บริหารของเจทีเอสได้ประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องโทรศัพท์สาธารณะที่ยังไม่ได้ติดตั้งนี้และได้บันทึกการด้อยค่าของเครื่องโทรศัพท์สาธารณะที่ยังไม่ได้ติดตั้งเป็นจำนวน 18 ล้านบาทในงบกำไรขาดทุนของปีปัจจุบัน

12. ลูกหนี้อื่น

ยอดคงเหลือของลูกหนี้อื่นในงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ได้รวมจำนวนเงินที่เอสทีซีซีได้จ่ายชำระค่าทำงาน โครงการหนึ่งให้แก่บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งแทนที่ทีทีแอนด์ที เป็นจำนวน 73 ล้านบาท โดยเอสทีซีซีมีสิทธิเรียกชำระเงินจำนวนดังกล่าวคืนจากทีทีแอนด์ทีและเอสทีซีซีได้ยื่นขอรับชำระหนี้จำนวนดังกล่าวในแผนฟื้นฟูกิจการของทีทีแอนด์ทีแล้ว อย่างไรก็ตามเอสทีซีซีได้โอนสิทธิในการรับชำระเงินจำนวนดังกล่าวจากทีทีแอนด์ทีให้แก่ธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง เพื่อค้ำประกันเงินกู้ยืมระยะสั้นที่ได้รับจากธนาคารดังกล่าว ตามที่กล่าวในซึ่งยอดหนี้ดังกล่าวนี้ได้ถูกนำไปรวมคำนวณขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างหนี้ในปีปัจจุบันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9.2 และข้อ 22

13. เงินฝากกับสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน

ยอดคงเหลือนี้คือเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อยได้นำไปค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ

14. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	(หน่วย: ล้านบาท)					
	ทุนเรียกชำระแล้ว		ราคาทุน		เงินปันผลที่บริษัทฯ รับระหว่างปี	
	2553	2552	2553	2552	2553	2552
บริษัท จัสมิน ซัมมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด	1,550	1,550	1,946	1,946	-	-
บริษัท อควิเมนต์ จำกัด	760	760	760	760	-	582
บริษัท ที.เจ.พี. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	200	200	160	160	-	-
บริษัท โมไบล์ คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด	100	100	70	70	-	-
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)	703	703	100	100	24	-
บริษัท คอมพิวเนท คอร์ปอเรชั่น จำกัด	260	260	100	100	-	-
บริษัท จัสมิน สมาร์ทช็อปป จำกัด	110	110	110	110	-	-
บริษัท ทรี บีบี จำกัด	52	52	52	52	-	-
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล โอเวอร์ซีส์ จำกัด	115	115	46	46	-	-
บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ต จำกัด	15	15	7	7	40	3
บริษัท แจ็งวัฒนะ แพลนเนอร์ จำกัด	0.1	0.1	-	-	-	-
			<u>3,351</u>	<u>3,351</u>	<u>64</u>	<u>585</u>
หัก: ค่าเผื่อการค้อยค่าของเงินลงทุน			(367)	(367)		
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ			<u>2,984</u>	<u>2,984</u>		

14.1 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9.1 ปัจจุบันเจเอสทีซี อยู่ในระหว่างการเจรจาอัตราส่วนแบ่งรายได้จากการให้บริการภายใต้สัญญาร่วมลงทุนกับทีโอที ซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้สัมปทานฝ่ายบริหารของเจเอสทีซีเชื่อว่าการบันทึกรายได้จากการให้บริการดังกล่าวสอดคล้องกับสัญญาร่วมลงทุนดังกล่าวข้างต้น

14.2 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2553 ที่ประชุมวิสามัญของทริปเปิลทีได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของทริปเปิลทีจากเดิม 1,000 ล้านบาท เป็น 1,250 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 250 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในอัตรา 1 หุ้นเดิมต่อ 0.25 หุ้นใหม่ ในราคาหุ้นละ 1 บาท ทริปเปิลทีได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2553

ต่อมาเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท อควิเมนต์ จำกัด (อควิเมนต์) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยมีมติอนุมัติให้อควิเมนต์ ซึ่งเดิมได้ถือหุ้นในทวีปเปิดที่จำนวน 989,994,070 หุ้น เข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิในทวีปเปิดที่ในอัตราดังกล่าวข้างต้นจำนวน 247,498,518 หุ้น และซื้อหุ้นในส่วนที่เหลือจากการไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของทีทีแอนด์ทีในทวีปเปิดที่จำนวน 2,499,982 หุ้น ในราคาเสนอขายดังกล่าวข้างต้น ผลดังกล่าวทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของอควิเมนต์ในทวีปเปิดที่เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 99.00 เป็นร้อยละ 99.20

- 14.3 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2552 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของทวีปเปิดที่มีมติอนุมัติให้ทวีปเปิดที่ลดทุนจดทะเบียนจาก 1,200 ล้านบาท เป็น 110 ล้านบาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 1,090 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และเพิ่มทุนจดทะเบียนของทวีปเปิดที่จาก 110 ล้านบาท เป็น 1,000 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 890 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของทวีปเปิดที่ตามสัดส่วนในอัตรา 1 หุ้นเดิมต่อ 8.09 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1 บาท ต่อมาเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการของอควิเมนต์มีมติให้อควิเมนต์ซึ่งเดิมถือหุ้นในทวีปเปิดที่จำนวน 99,999,410 หุ้น เข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิในทวีปเปิดที่ในอัตราดังกล่าวจำนวน 809,086,135 หุ้น และซื้อหุ้นในส่วนที่เหลือจากการไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นของทีทีแอนด์ที จำนวน 80,908,525 หุ้น ในราคาเสนอขายดังกล่าวข้างต้น ผลดังกล่าวทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของอควิเมนต์ในทวีปเปิดที่เพิ่มขึ้นจากเดิม ร้อยละ 90.91 เป็นร้อยละ 99.00 บริษัทฯ ได้บันทึกมูลค่าของเงินลงทุนในทวีปเปิดที่ที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 13 ล้านบาท ไว้ภายใต้รายการ “ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย” ในส่วนของผู้ถือหุ้น การเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวนี้ยังคงมีข้อโต้แย้งกับทีทีแอนด์ที อย่างไรก็ตามที่ปรึกษาทางกฎหมายได้แสดงความเห็นว่าอควิเมนต์สามารถดำเนินการดังกล่าวได้
- 14.4 เพื่อความระมัดระวังรอบคอบ ในระหว่างปี 2552 บริษัทฯ ได้ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัท ที.เจ.พี. เอ็นจิเนียริง จำกัด (ทีเจพี) เป็นจำนวน 16 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทย่อยดังกล่าวมีผลขาดทุนเป็นระยะเวลานาน
- 14.5 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2552 ของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ต จำกัด (เจไอเน็ต) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จากบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (กสท.) จำนวน 480,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 12.09 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5.8 ล้านบาท การซื้อหุ้นดังกล่าวนี้ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในเจไอเน็ตเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 65 เป็นร้อยละ 97 โดยมีส่วนเกินของเงินลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งเกิดจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มเติมในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี ณ วันซื้อจำนวน 20 ล้านบาทบันทึกอยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้น

- 14.6 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด (จัสเทล) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของจัสเทลจากเดิมจำนวน 220 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 2,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) เป็นจำนวน 520 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 5,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 3,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 จัสเทลได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว จนถึงปัจจุบันจัสเทลได้เรียกให้ชำระค่าหุ้นส่วนที่จดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวรวมเป็นจำนวนร้อยละ 65 ของทุนจดทะเบียน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 195 ล้านบาท
- 14.7 บริษัทฯและเจทีเอสได้นำใบหุ้นส่วนใหญ่ในเงินลงทุนไปจำหน่ายหรือวางเป็นหลักประกันกับตัวแทนผู้ถือหลักทรัพย์เพื่อค้ำประกันหนี้สินตามแผนฟื้นฟูกิจการตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 26
- 14.8 ในระหว่างปี 2550 ถึงปี 2552 ทีโอทีได้แจ้งความดำเนินคดีกับทริปเปิลทีที่สถานีตำรวจหลายแห่ง โดยทีโอทีกล่าวหาว่าทริปเปิลทีได้ลักลอบใช้อุปกรณ์คู่สายของทีโอที ซึ่งฝ่ายบริหารของทริปเปิลทีเห็นว่าทริปเปิลทีไม่ได้มีการลักลอบใช้อุปกรณ์คู่สายของทีโอทีแต่อย่างใด แต่เป็นการใช้อุปกรณ์และ/หรือบริการตามสัญญาที่ทริปเปิลทีทำไว้กับบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง ปัจจุบันผลของกรณีดังกล่าวยังไม่เป็นที่สิ้นสุด
- ในปี 2551 ทริปเปิลทีได้ถูกทีโอทีฟ้องฐานละเมิดและเรียกค่าเสียหายเป็นจำนวน 24 ล้านบาทโดยกล่าวหาว่าทริปเปิลทีลักลอบนำเอาสัญญาณอินเตอร์เน็ตของทีโอทีไปใช้ ขณะนี้คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล
- ในระหว่างปี 2552 ถึงปี 2553 ทีทีแอนด์ทีได้แจ้งความที่สถานีตำรวจหลายแห่งและฟ้องร้องต่อศาลหลายแห่งเพื่อดำเนินคดีกับทริปเปิลทีและบริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด (ทีทีไอ) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเกี่ยวกับการใช้และบำรุงรักษาวงจรเช่าและการเข้าทำงานในพื้นที่ชุมสาย ปัจจุบันผลของกรณีดังกล่าวยังไม่เป็นที่สิ้นสุด
- ในปี 2553 ทริปเปิลทีถูกทีทีแอนด์ทีฟ้องฐานละเมิดและเรียกค่าเสียหายเป็นจำนวน 16 ล้านบาทโดยกล่าวหาว่าทริปเปิลทีละเมิดใช้งานวงจรโทรคมนาคมของทีทีแอนด์ทีโดยไม่ได้รับอนุญาต ขณะนี้คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล
- ฝ่ายบริหารของบริษัทย่อยดังกล่าวเชื่อว่าจะไม่ได้รับผลเสียหายที่มีสาระสำคัญจากการถูกฟ้องร้องดังกล่าว จึงไม่มีการบันทึกสำรองสำหรับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นไว้ในบัญชี
- 14.9 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 เอสทีซีซี ได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท คลาวด์ คอมพิวติ้ง โซลูชั่นส์ จำกัด

15. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

15.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม

(หน่วย: ล้านบาท)

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้น ในประเทศ	งบการเงินรวม						ส่วนแบ่งกำไรจาก เงินลงทุนในบริษัทร่วม ในระหว่างปี	
			สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน		มูลค่าตามบัญชี ตามวิธีส่วนได้เสีย		2553	2552
			2553	2552	2553	2552	2553	2552	2553	2552
			ร้อยละ	ร้อยละ						
บริษัท ศูนย์บริการวิชาการ อินเทอร์เน็ต จำกัด	ให้เช่าอุปกรณ์สื่อสาร	ไทย	38	38	49	49	23	13	10	3
บริษัท พรีเมียม เรียวล เอสเตท จำกัด	หยุดดำเนินการ	ไทย	49	49	402	402	-	-	-	-
บริษัท คุณค่าพลังไทย จำกัด	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	ไทย	23	23	-	-	-	-	-	-
บริษัท เทลคอม เคเอสซี จำกัด	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	ไทย	40	40	-	-	-	-	-	-
รวม					451	451	23	13	10	3

(หน่วย: ล้านบาท)

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้น ในประเทศ	งบการเงินเฉพาะกิจการ							
			สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน		ค่าเพื่อการด้อยค่า ของเงินลงทุน		มูลค่าตามบัญชี ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ	
			<u>2553</u> ร้อยละ	<u>2552</u> ร้อยละ	<u>2553</u>	<u>2552</u>	<u>2553</u>	<u>2552</u>	<u>2553</u>	<u>2552</u>
บริษัท ศูนย์บริการวิชาการ อินเทอร์เน็ต จำกัด	ให้เช่าอุปกรณ์สื่อสาร	ไทย	38	38	49	49	(32)	(32)	17	17
บริษัท พรีเมียม เรียด เอสเตท จำกัด	หยุดดำเนินการ	ไทย	49	49	402	402	(402)	(402)	-	-
บริษัท คุณค่าพลังไทย จำกัด	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	ไทย	23	23	-	-	-	-	-	-
บริษัท เทลคอม เคเอสซี จำกัด	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	ไทย	40	40	-	-	-	-	-	-
รวม					<u>451</u>	<u>451</u>	<u>(434)</u>	<u>(434)</u>	<u>17</u>	<u>17</u>

15.2 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วม

ข้อมูลทางการเงินตามที่แสดงในงบการเงินของบริษัทร่วมโดยสรุปมีดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

ชื่อบริษัท	ทุนเรียกชำระ		สินทรัพย์รวม		หนี้สินรวม		รายได้รวม		กำไรสุทธิ	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม		ณ วันที่ 31 ธันวาคม		ณ วันที่ 31 ธันวาคม		สำหรับปีสิ้นสุด		สำหรับปีสิ้นสุด	
	2553	2552	2553	2552	2553	2552	2553	2552	2553	2552
บริษัท ศูนย์บริการวิชาการ อินเทอร์เน็ต จำกัด	50	50	78	62	17	23	2	5	-	4
บริษัท พรีเมียม เรียวล เอสเตท จำกัด	820	820	12	12	1	1	-	-	-	-
บริษัท คุณค่าพลังไทย จำกัด	1	1	-	37	16	93	41	-	41	-
บริษัท เทเลคอม เคเอสซี จำกัด	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-

15.3 บริษัทฯ ได้รับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมแห่งหนึ่งจนมูลค่าตามบัญชีตามวิธี
 ส่วนได้เสียเท่ากับศูนย์ บริษัทฯ ได้หยุดรับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเนื่องจาก
 บริษัทฯ ไม่ได้มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือทางพฤตินัยที่ต้องจ่ายเงินเพื่อชำระภาระผูกพันของ
 บริษัทร่วมดังกล่าว ส่วนแบ่งผลขาดทุนที่บริษัทฯ ยังไม่ได้รับรู้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
 2553 และ 2552 เป็นจำนวนเงิน 4 ล้านบาทและ 13 ล้านบาทตามลำดับ

15.4 ส่วนแบ่งกำไรสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ของบริษัทร่วมทั้งหมด คำนวณจากงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งได้จัดทำขึ้นโดยฝ่ายบริหารของบริษัทเหล่านั้น โดยยัง
 ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทดังกล่าว

16. เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย

เงินลงทุนนี้เป็นเงินลงทุนในหุ้นสามัญของทีทีแอนด์ที โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2553	2552	2553	2552
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	701	995	438	859
ซื้อเพิ่มในระหว่างปี	-	238	-	-
ขายในระหว่างปี	(587)	(18)	(324)	-
ส่วนต่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า				
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	(23)	(514)	(23)	(421)
กลับรายการส่วนต่ำกว่าทุนจากการ				
เปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนใน				
หลักทรัพย์เพื่อขาย	23	516	23	421
ค่าเพื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน	(23)	(516)	(23)	(421)
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย - สุทธิ	91	701	91	438

- 16.1 ในระหว่างปี 2553 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ขายเงินลงทุนในทีทีแอนด์ทีเป็นจำนวน 1,085 ล้านหุ้น เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 496 ล้านบาท ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีขาดทุนจากการขายเงินลงทุนรวมเป็นจำนวน 90 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: บริษัทฯได้ขายเงินลงทุนดังกล่าวเป็นจำนวน 598 ล้านหุ้น เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 320 ล้านบาท โดยมีขาดทุนจากการขายเงินลงทุนรวมเป็นจำนวน 3 ล้านบาท) ต่อมาในเดือนมกราคม 2554 บริษัทฯได้ขายเงินลงทุนในทีทีแอนด์ทีรวมเป็นจำนวน 210 ล้านหุ้น เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 79 ล้านบาท ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีขาดทุนจากการขายเงินลงทุนนี้รวม 12 ล้านบาท ปัจจุบันบริษัทฯเหลือสัดส่วนการถือหุ้นในทีทีแอนด์ทีเพียงร้อยละ 0.05
- 16.2 ในปี 2552 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในทีทีแอนด์ทีเป็นจำนวน 516 ล้านบาท และเฉพาะของบริษัทฯเป็นจำนวน 421 ล้านบาท ต่อมาในปี 2553 บริษัทฯได้บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในทีทีแอนด์ทีเป็นจำนวน 23 ล้านบาทเนื่องจากมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำคัญและเป็นระยะเวลานาน ซึ่งผู้บริหารพิจารณาแล้วและเห็นว่าเป็นข้อบ่งชี้ประการหนึ่งว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวเกิดการด้อยค่า บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้มูลค่ายุติธรรมของหุ้นทีทีแอนด์ที ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 เป็นเกณฑ์ในการบันทึกรายการของแต่ละปีตามลำดับ
- 16.3 ในระหว่างปี 2552 บริษัท พรีเมียม แอสเซท จำกัด (พีเอ) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้ซื้อเงินลงทุนในทีทีแอนด์ที เพิ่มอีกเป็นจำนวน 335 ล้านหุ้นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคิดเป็นจำนวนเงิน 238 ล้านบาท และต่อมาพีเอและอิกวิเมนท์ได้ขายเงินลงทุนในทีทีแอนด์ทีจำนวน 23 ล้านหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 15 ล้านบาท ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีขาดทุนจากการขายเงินลงทุนนี้เป็นจำนวน 3 ล้านบาท

17. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

	ที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง สินทรัพย์เช่าและ อาคาร	สถานีภาคพื้นดิน สำหรับโครงการ โทรศัพท์เคลื่อน ที่ผ่านดาวเทียม เอเชียส	ยานพาหนะ	อุปกรณ์สำหรับ ให้บริการ โครงข่าย โทรคมนาคม	อุปกรณ์สำหรับ สื่อสารด้วย ดาวเทียม	เครื่องมือและ อุปกรณ์	เครื่องตกแต่ง และอุปกรณ์ สำนักงาน	อื่นๆ	สินทรัพย์ ระหว่างติดตั้ง	รวม
ราคาทุน											
31 ธันวาคม 2552	329,433	1,392,359	774,096	177,043	4,039,846	518,641	219,246	482,212	274,520	1,509,597	9,716,993
ซื้อเพิ่ม	3,234	33,926	-	89,078	1,192,021	3,944	9,847	103,806	4,090	3,161,695	4,601,641
จำหน่าย	-	(32,616)	-	(2,800)	-	(73,860)	(45)	(16,581)	(14)	(10)	(125,926)
โอนเข้า (ออก)	-	10,725	-	-	1,833,626	(16,830)	20,603	3,137	6,367	(1,858,381)	(753)
31 ธันวาคม 2553	332,667	1,404,394	774,096	263,321	7,065,493	431,895	249,651	572,574	284,963	2,812,901	14,191,955
ค่าเสื่อมราคาสะสม											
31 ธันวาคม 2552	-	420,161	149,963	48,232	854,605	299,752	92,327	220,481	118,331	-	2,203,852
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	78,459	-	41,129	678,254	38,075	42,681	106,327	27,635	-	1,012,560
ค่าเสื่อมราคาสำหรับ ส่วนที่จำหน่าย	-	(13,604)	-	(1,400)	-	(63,812)	(41)	(16,231)	(6)	-	(95,094)
โอนเข้า (ออก)	-	-	-	-	-	-	-	-	(11)	-	(11)
31 ธันวาคม 2553	-	485,016	149,963	87,961	1,532,859	274,015	134,967	310,577	145,949	-	3,121,307
ค่าเผื่อการด้อยค่า											
31 ธันวาคม 2552	-	10,725	624,133	-	-	101,680	-	365	-	-	736,903
ค่าเผื่อการด้อยค่าสำหรับ ส่วนที่จำหน่าย	-	(10,000)	-	-	-	(14,072)	-	-	-	-	(24,072)
31 ธันวาคม 2553	-	725	624,133	-	-	87,608	-	365	-	-	712,831
มูลค่าสุทธิตามบัญชี											
31 ธันวาคม 2552	329,433	961,473	-	128,811	3,185,241	117,209	126,919	261,366	156,189	1,509,597	6,776,238
31 ธันวาคม 2553	332,667	918,653	-	175,360	5,532,634	70,272	114,684	261,632	139,014	2,812,901	10,357,817
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี											
2552 (593 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขาย การบริการและบริหาร)											664,579
2553 (880 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขาย การบริการและบริหาร)											1,012,560

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

	ส่วนปรับปรุง สินทรัพย์เช่า	เครื่องตกแต่ง และอุปกรณ์ สำนักงาน	เครื่องมือ และอุปกรณ์	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่างติดตั้ง	รวม
ราคาทุน						
31 ธันวาคม 2552	39,585	22,366	2,073	5,383	7,584	76,991
ซื้อเพิ่ม	-	2,280	-	940	4,040	7,260
จำหน่าย	-	(399)	-	-	-	(399)
โอนเข้า (ออก)	10,725	899	-	-	(11,624)	-
31 ธันวาคม 2553	50,310	25,146	2,073	6,323	-	83,852
ค่าเสื่อมราคาสะสม						
31 ธันวาคม 2552	32,907	13,979	2,073	3,074	-	52,033
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	2,969	3,302	-	639	-	6,910
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย	-	(399)	-	-	-	(399)
31 ธันวาคม 2553	35,876	16,882	2,073	3,713	-	58,544
มูลค่าสุทธิตามบัญชี						
31 ธันวาคม 2552	6,678	8,387	-	2,309	7,584	24,958
31 ธันวาคม 2553	14,434	8,264	-	2,610	-	25,308
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี						
2552 (รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)						4,783
2553 (รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)						6,910

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 551 ล้านบาท และเฉพาะของบริษัทฯมีจำนวนเงินประมาณ 46 ล้านบาท (2552: 564 ล้านบาท และ 45 ล้านบาท ตามลำดับ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทย่อยมียอดคงเหลือของยานพาหนะและอุปกรณ์ ซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจำนวนเงิน 190 ล้านบาท (2552: 117 ล้านบาท)

ในเดือนพฤศจิกายน 2548 พีเอได้ซื้ออาคารจัดมินิอินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ จากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งในราคา 1,200 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯมีค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าสำหรับการเช่าพื้นที่ในอาคารดังกล่าวตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 19 บริษัทฯได้แสดงค่าเช่าจ่ายล่วงหน้ารวมเป็นส่วนหนึ่งของอาคารที่ซื้อมาในงบการเงินรวม เพื่อแสดงข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นเนื้อหาเชิงเศรษฐกิจที่แท้จริง

อุปกรณ์สำหรับให้บริการ โครงข่ายโทรคมนาคมส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์ที่ซื้อมาตามสัญญาผ่อนชำระระยะยาวตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 23 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 กรรมสิทธิ์และความเป็นเจ้าของในอุปกรณ์ซึ่งมีมูลค่าตามราคาทุนจำนวนประมาณ 2,869 ล้านบาท จะโอนมายังบริษัทย่อยเมื่อบริษัทย่อยได้ชำระเงินให้กับเจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์ครบถ้วนตามสัญญาแล้ว (2552: 1,408 ล้านบาท)

18. คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

	(หน่วย: ล้านบาท)
	งบการเงินรวม
ราคาทุน	
31 ธันวาคม 2552	62
ซื้อเพิ่ม	58
31 ธันวาคม 2553	120
ค่าตัดจำหน่ายสะสม	
31 ธันวาคม 2552	8
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	26
31 ธันวาคม 2553	34
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	
31 ธันวาคม 2552	54
31 ธันวาคม 2553	86

19. ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า

ในเดือนกรกฎาคม 2541 บริษัทฯได้เข้าทำสัญญาเช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน (อาคาร จัสมิน อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล ทาวเวอร์) กับบริษัทร่วมแห่งหนึ่ง โดยสัญญาดังกล่าวมีระยะเวลาเช่า 30 ปี ซึ่งบริษัทฯได้จ่ายค่าเช่าล่วงหน้าเป็นจำนวนเงินรวม 415 ล้านบาท ต่อมาในปี 2543 บริษัทร่วมดังกล่าวได้โอนกรรมสิทธิ์ในอาคารให้แก่สถาบันการเงินเพื่อเป็นการชำระหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้

ในเดือนพฤศจิกายน 2548 พี่เอได้ซื้ออาคารดังกล่าวคืนจากสถาบันการเงินตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 17 ดังนั้น เพื่อแสดงข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นเนื้อหาเชิงเศรษฐกิจที่แท้จริง บริษัทฯจึงได้แสดงค่าเช่าจ่ายล่วงหน้ารวมเป็นส่วนหนึ่งของอาคารที่ซื้อมาในงบการเงินรวม

ยอดคงเหลือของค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มีดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	<u>2553</u>	<u>2552</u>
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า	415	415
หัก: ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(172)	(158)
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า - สุทธิ	<u>243</u>	<u>257</u>
ค่าตัดจำหน่ายที่รวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนสำหรับปี	<u>14</u>	<u>14</u>

20. ต้นทุนโครงการรอตัดจ่าย

	(หน่วย: ล้านบาท)	
	งบการเงินรวม	
	<u>2553</u>	<u>2552</u>
ต้นทุนโครงการขายเคเบิลใยแก้วนำแสงใต้น้ำ	5,123	5,123
ต้นทุนอุปกรณ์โครงการให้บริการเช่าวงจร สื่อสัญญาณความเร็วสูงภายในประเทศ	5	5
รวม	<u>5,128</u>	<u>5,128</u>
หัก: ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(4,863)	(4,510)
ต้นทุนโครงการรอตัดจ่าย - สุทธิ	<u>265</u>	<u>618</u>
ค่าตัดจำหน่ายที่รวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนสำหรับปี	<u>353</u>	<u>355</u>

ต้นทุนโครงการเคเบิลใยแก้วนำแสงใต้น้ำเป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการร่วมลงทุนระหว่างทีโอทีกับ เจเอสทีซีและบริษัท ไทย ลอจิสติกส์ เทเลคอมมิวนิเคชันส์ จำกัด (ทีแอลดีที) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ตามสัญญาลงวันที่ 4 ตุลาคม 2534 เพื่อดำเนินการสร้างโครงการเคเบิลใยแก้วนำแสงใต้น้ำตามชายฝั่ง ทะเลตะวันออกและตะวันตกของประเทศไทย ซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินได้ตกเป็นของทีโอที นับตั้งแต่วันที่ได้ก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จและผ่านการตรวจรับและทดสอบระบบจากทีโอที โดย เจเอสทีซีและทีแอลดีทีมีสิทธิได้รับส่วนแบ่งรายได้จากโครงการดังกล่าวเป็นระยะเวลา 20 ปีนับตั้งแต่วันที่เจเอสทีซีและทีแอลดีทีได้โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวให้ทีโอที (สิ้นสุดวันที่ 4 ตุลาคม 2554) เจเอสทีซีและทีแอลดีทีได้รับรายได้จากการให้บริการตามสัญญาดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 รวมเป็นจำนวน 827 ล้านบาทและ 953 ล้านบาทตามลำดับ

ปัจจุบันทีโอทีได้ระงับการจ่ายชำระยอดคงค้างค่าบริการจากการให้บริการภายใต้สัญญาร่วมลงทุนดังกล่าวข้างต้นให้กับเจเอสทีซี เนื่องจากอยู่ในระหว่างการเจรจาอัตราส่วนแบ่งรายได้กับเจเอสทีซี ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9.1

เจเอสทีซีและทีแอลดีทีได้โอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินส่วนแบ่งรายได้จากทีโอที ภายใต้สัญญาร่วมลงทุนดังกล่าวเพื่อค้ำประกันเงินกู้ยืมระยะยาวของเจเอสทีซีตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 25.1 เจเอสทีซีและทีแอลดีทีมีภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว

21. ค่าความนิยม

	(หน่วย: ล้านบาท)	
	งบการเงินรวม	
	<u>2553</u>	<u>2552</u>
ค่าความนิยม	89	89
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า	(72)	(48)
ค่าความนิยม - สุทธิ	<u>17</u>	<u>41</u>

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ค่าความนิยมจำนวน 16 ล้านบาท เป็นค่าความนิยมจากการลงทุนใน เจเอสทีซี ปัจจุบันเจเอสทีซีอยู่ในระหว่างการเจรจาอัตราส่วนแบ่งรายได้จากการให้บริการภายใต้สัญญาร่วมลงทุนกับทีโอที ซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้สัมปทานตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9.1

22. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร

(หน่วย: ล้านบาท)

	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	งบการเงินรวม	
		2553	2552
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	อ้างอิง MOR	-	14
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร	อ้างอิง MLR	618	1,269
รวม		618	1,283

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารพาณิชย์ของบริษัทย่อยค้าประกัน โดยการโอนสิทธิในการรับชำระเงินจากลูกหนี้การค้าของบริษัทย่อยตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ยอดเงินกู้ยืมระยะสั้นจำนวน 290 ล้านบาท เป็นเงินกู้ยืมที่เอสทีซีซีได้รับจากธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง ซึ่งได้ค้าประกันโดยการโอนสิทธิการรับชำระเงินจากทีทีแอนด์ที และธนาคารดังกล่าวได้ยื่นขอรับชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการกับทีทีแอนด์ทีเป็นจำนวน 470 ล้านบาท และยอดหนี้ดังกล่าวนี้ได้ถูกจัดกลุ่มอยู่ในเจ้าหนี้กลุ่มเดียวกันกับเอสทีซีซีในแผนฟื้นฟูกิจการตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9.2

23. เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์

เจทีเอสและทริปเปิลทีได้ซื้ออุปกรณ์จากบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาบริษัทย่อยดังกล่าวจะต้องจ่ายชำระค่าอุปกรณ์ภายในเวลา 3 ปี ยอดคงค้างของรายการดังกล่าว ณ วันที่ในงบดุลแบ่งตามอายุครบกำหนดชำระได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม	
	2553	2552
เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์	3,107	1,589
หัก: ดอกเบี่ยรอกการตัดจำหน่าย	(238)	(181)
รวม	2,869	1,408
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(815)	(20)
เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	2,054	1,388

ยอดคงค้างดังกล่าวข้างต้นของเจทีเอสและทริปเปิ้ลที่ค้ำประกันโดยเงินฝากสถาบันการเงิน การจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับให้บริการโครงการโทรคมนาคมตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 17 และการโอนสิทธิการรับชำระเงินตามสัญญาให้บริการโครงการโทรคมนาคมของทริปเปิ้ลที่ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญากับเจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์และยอดคงค้างของทริปเปิ้ลที่ยังมีการค้ำประกันเพิ่มเติมโดยอควิเมนต์

24. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

	(หน่วย : ล้านบาท)	
	<u>2553</u>	<u>2552</u>
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	220	143
หัก : ดอกเบี้ยรอกการตัดจำหน่าย	(21)	(20)
รวม	<u>199</u>	<u>123</u>
หัก : ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(68)	(32)
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	<u><u>131</u></u>	<u><u>91</u></u>

บริษัทย่อยได้ทำสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพื่อเช่ายานพาหนะและอุปกรณ์ใช้ในการดำเนินงานของกิจการ โดยมีกำหนดการชำระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยประมาณ 3 ปี ถึง 5 ปี

ณ วันที่ในงบดุลภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่ำตามสัญญาเช่าการเงินมีดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)		
	<u>ไม่เกิน 1 ปี</u>	<u>1 - 5 ปี</u>	<u>รวม</u>
ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น			
ตามสัญญาเช่า	79	141	220
ดอกเบี่ยรอกการตัดบัญชี	(11)	(10)	(21)
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	<u>68</u>	<u>131</u>	<u>199</u>

25. เงินกู้ยืมระยะยาว

		(หน่วย: ล้านบาท)	
		งบการเงินรวม	
		<u>2553</u>	<u>2552</u>
25.1	เงินกู้ยืมระยะยาวจำนวน 3,400 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย MLR มีกำหนดชำระคืนเป็นรายไตรมาสตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2549 ถึงเดือนมิถุนายน 2554 และค้ำประกันโดย <ul style="list-style-type: none"> ก) สิทธิและประโยชน์ตามสัญญาสัมปทานตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 20 ข) เงินฝากของเจเอสทีซี ค) หนังสือสัญญาค้ำประกันของทีแอลดีที 	913	1,119
25.2	เงินกู้ยืมระยะยาวจำนวน 300 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเทียบเคียงกับอัตราเงินกู้ยืมขั้นต่ำ มีกำหนดชำระคืนเงินต้นเป็นรายไตรมาสจำนวน 8 งวด ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2552 ถึงเดือนมกราคม 2554	37	188
25.3	เงินกู้ยืมระยะยาวจำนวน 203 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย MLR มีกำหนดชำระคืนเงินต้นเป็นรายไตรมาสจำนวน 9 งวด ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2553 ถึงเดือนมีนาคม 2555 และค้ำประกันโดยการโอนสิทธิในการรับชำระเงินจากลูกหนี้บางส่วนของบริษัทเอส	132	203
25.4	เงินกู้ยืมระยะยาว วงเงินจำนวน 2,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเทียบเคียงกับอัตราเงินกู้ยืมขั้นต่ำ มีกำหนดชำระคืนเงินต้นเป็นรายไตรมาสจำนวน 14 งวด ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2558 และค้ำประกันโดยบัญชีเงินฝากของทริปเปิลที	850	-
รวม		1,932	1,510
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี		(1,021)	(1,341)
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี		911	169

ภายใต้สัญญาเงินกู้ บริษัทจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่น การดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ให้ เป็นไปตามสัญญา และการรักษาสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นปัจจุบัน เป็นต้น

ในปี 2552 เจเอสทีซีได้เข้าทำบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว (หมายเหตุ ประกอบงบการเงินข้อ 25.1) กับเจ้าหนี้เงินกู้ในส่วนของการชำระคืนเงินต้นโดยบันทึกข้อตกลงดังกล่าวได้กำหนดให้เจเอสทีซีชำระคืนเงินต้นให้แก่เจ้าหนี้เงินกู้ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายน 2554 โดยผ่อนชำระเป็นรายไตรมาสงวดแรกเริ่มชำระในเดือนมีนาคม 2553 (ตามสัญญาฉบับเดิมเงินกู้ยืม ดังกล่าวจะชำระงวดสุดท้ายในเดือนกันยายน 2553) นอกจากนี้ สัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าวได้ กำหนดข้อจำกัดไว้บางประการ ซึ่งรวมถึงการดำรงเงินฝากในบัญชีสำรองเพื่อการชำระหนี้ในทุก ขณะให้มีไม่น้อยกว่า 250 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เจเอสทีซีมีจำนวนเงิน ฝากในบัญชีดังกล่าวเพียง 92 ล้านบาท จากเหตุการณ์ดังกล่าวมีผลทำให้เจ้าหนี้เงินกู้อาจใช้สิทธิบาง ประการตามที่ระบุในสัญญาซึ่งรวมถึงการเรียกชำระหนี้คืนทั้งจำนวนจากเจเอสทีซีในทันที ดังนั้น เจเอสทีซี จึงจัดประเภทของเงินกู้ยืมดังกล่าวนี้เป็นหนี้สินหมุนเวียนทั้งจำนวน

ต่อมาในปี 2553 เจเอสทีซีได้เข้าทำบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าว ข้างต้นกับเจ้าหนี้เงินกู้ในส่วนของการชำระคืนเงินต้น โดยกำหนดการจ่ายชำระเงินกู้ยืมของเจเอสทีซี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จำนวน 913 ล้านบาทสรุปได้ดังนี้

<u>กำหนดชำระ</u>	<u>จำนวนที่ต้องชำระ</u> (ล้านบาท)
31 มีนาคม 2554	760
30 มิถุนายน 2554	153

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เจเอสทีซีมีจำนวนเงินฝากในบัญชีสำรองเพื่อการชำระหนี้ดังกล่าวข้างต้น เพียง 0.1 ล้านบาท จากเหตุการณ์ดังกล่าวมีผลทำให้เจ้าหนี้เงินกู้อาจใช้สิทธิบางประการตามที่ระบุใน สัญญาซึ่งรวมถึงการเรียกชำระหนี้คืนทั้งจำนวนจากเจเอสทีซีในทันที ปัจจุบันเจ้าหนี้เงินกู้ยังไม่ได้ใช้ สิทธิตามสัญญาบางประการตามที่ระบุไว้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ทริปเปิลทีมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ (หมายเหตุประกอบ งบการเงินข้อ 25.4) ที่ยังมีได้เบิกใช้เป็นจำนวน 1,150 ล้านบาท (2552: ไม่มี)

26. หนี้สินระยะยาวตามแผนฟื้นฟูกิจการ

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	<u>2553</u>	<u>2552</u>
หนี้สินระยะยาวตามแผนฟื้นฟูกิจการ (หมายเหตุ 1) มีกำหนดชำระคืนตามโครงการชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ ประกอบด้วยหนี้สินดังต่อไปนี้		
26.1 หนี้สินระยะยาวจำนวน 1,827 ล้านบาท มีกำหนดชำระคืนภายในระยะเวลา 9 ปี อัตราดอกเบี้ย MLR	904	906
26.2 หนี้สินระยะยาวจำนวน 171 ล้านบาท มีกำหนดชำระคืนภายในระยะเวลา 9 ปี อัตราดอกเบี้ย MLR - 2% สำหรับปีที่ 1 ถึง 8 และ MLR+20% สำหรับปีที่ 9	155	158
26.3 หนี้สินระยะยาวจำนวน 818 ล้านบาท มีกำหนดชำระคืนภายในระยะเวลา 4 ปี อัตราดอกเบี้ย MLR	-	-
รวม	1,059	1,064
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(81)	(10)
หนี้สินระยะยาวตามแผนฟื้นฟูกิจการ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	<u>978</u>	<u>1,054</u>

ในเดือนมีนาคม 2550 บริษัทฯ ได้ชำระคืนหนี้สินระยะยาวตามแผนฟื้นฟูกิจการก่อนครบกำหนดเป็นจำนวน 396 ล้านบาท สำหรับงวดครบกำหนดชำระคืนตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2550 - 9 ธันวาคม 2553 แก่เจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 26.1

หนี้สินระยะยาวตามแผนฟื้นฟูกิจการแสดงตามระยะเวลาครบกำหนดการจ่ายชำระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	<u>2553</u>	<u>2552</u>
ครบกำหนดภายในหนึ่งปี	81	10
ครบกำหนดหลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกิน 2 ปี	978	1,054
รวม	<u>1,059</u>	<u>1,064</u>

แผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ระบุให้บริษัทฯ และเจทีเอส ต้องนำไปหุ้นส่วนใหญ่ในเงินลงทุนไปจำหน่ายหรือวางเป็นหลักประกันกับตัวแทนผู้ถือหลักทรัพย์

27. **ทูลงคทะเบียง/ หุ่นทูลงคซื้อคิน/ กำไรสะสมจัตตสรสำหรับหุ่นทูลงคซื้อคิน**

ในปี 2550 ที่ประชมคณะกรรมกรบริษัทฯมีมติอนุมัติโครงการการซื้อหุ่นคินเพื่อเป็นการบริหารการเงินสำหรับสภาพคล่องส่วนเกินจำนวนไม่เกิน 832 ล้านหุ่น (มูลค่าที่ตราไว้หุ่นละ 1 บาท) คิดเป็นร้อยละ 10 ของหุ่นที่จำหน่ายทั้งหมด และมีวงเงินสูงสุดไม่เกิน 300 ล้านบาท และมีกำหนดระยะเวลาจำหน่ายหุ่นทูลงคซื้อคินตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2551 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2553 ต่อมาในปี 2552 ที่ประชมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯมีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ่นคินเพื่อเป็นการบริหารการเงินสำหรับสภาพคล่องส่วนเกินเป็นจำนวนไม่เกิน 1,398 ล้านหุ่น (มูลค่าที่ตราไว้หุ่นละ 0.5 บาท) ในราคา 0.44 บาทต่อหุ่นและมีวงเงินสูงสุดไม่เกิน 615 ล้านบาท และมีกำหนดระยะเวลาจำหน่ายหุ่นทูลงคซื้อคินตั้งแต่วันที่ 14 - 27 มกราคม 2553

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีหุ่นสามัญที่ซื้อคินโดยบริษัทฯรวมเป็นจำนวน 2,032 ล้านหุ่น (มูลค่าที่ตราไว้หุ่นละ 0.5 บาท) คิดเป็นร้อยละ 22 ของหุ่นที่จำหน่ายทั้งหมด มูลค่ารวมของหุ่นทูลงคซื้อคินเป็นจำนวนเงิน 916 ล้านบาท

ในระหว่างปี 2553 บริษัทฯได้ลดทูลงคที่ชำระแล้วโดยการตัดหุ่นทูลงคซื้อคินจำนวนดังกล่าวทั้งจำนวนเนื่องจากไม่สามารถจำหน่ายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในระยะเวลาที่กำหนดไว้ได้ ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชมคณะกรรมกรบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2552 บริษัทฯได้จัดทะเบียงลดทูลงคดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ และ 22 กันยายน 2553 แล้ว บริษัทฯรับรู้ผลต่างจากการลดทูลงคตามมูลค่าที่ตราไว้โดยการตัดหุ่นทูลงคซื้อคินในราคาซื้อถัวเฉลี่ยไว้ภายใต้รายการ “ส่วนเกินมูลค่าหุ่นทูลงคซื้อคิน” ในส่วนของผู้ถือหุ้น

ต่อมาเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 ที่ประชมคณะกรรมกรบริษัทฯครั้งที่ 6/2553 มีมติอนุมัติโครงการการซื้อหุ่นคินเพื่อเป็นการบริหารการเงินสำหรับสภาพคล่องส่วนเกินจำนวนไม่เกิน 740 ล้านหุ่น (มูลค่าที่ตราไว้หุ่นละ 0.5 บาท) คิดเป็นร้อยละ 10 ของหุ่นที่จำหน่ายทั้งหมด และมีวงเงินสูงสุดไม่เกิน 300 ล้านบาท และมีกำหนดระยะเวลาจำหน่ายหุ่นทูลงคซื้อคินตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2554 ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2554 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีหุ่นสามัญที่ซื้อคินโดยบริษัทฯเป็นจำนวน 155 ล้านหุ่น มูลค่ารวมของหุ่นทูลงคซื้อคินเป็นจำนวนเงิน 300 ล้านบาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการซื้อหุ่นทูลงคซื้อคิน)

ตามจดหมายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่กลต. ชส. (ว) 2/2548 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2548 เกี่ยวกับการซื้อหุ่นคินว่าบริษัทมหาชนจำกัดจะซื้อหุ่นคินได้ไม่เกินวงเงินกำไรสะสม และให้บริษัทต้องกันกำไรสะสมไว้เป็นเงินสำรองเท่ากับจำนวนเงินที่ได้จ่ายซื้อหุ่นคินจนกว่าจะมีการจำหน่ายหุ่นคินได้หมด หรือลดทูลงคที่ชำระแล้วโดยวิธีตัดหุ่นทูลงคซื้อคินที่จำหน่ายไม่หมดแล้วแต่กรณี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทฯได้จัดสรรกำไรสะสมเป็นสำรองสำหรับหุ่นทูลงคซื้อคินเต็มจำนวนแล้ว

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 200 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญที่ออกไว้รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ และการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญจำนวน 6,054 ล้านหุ้น และเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2553 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนลดทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว

28. ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

28.1 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

ในเดือนกรกฎาคม 2542 บริษัทฯ ได้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญจำนวน 333.6 ล้านหน่วย (ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในราคาหน่วยละ 0.10 บาท ในอัตราส่วนใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญเดิม อายุการใช้สิทธิ 10 ปี (ขยายอายุการใช้สิทธิจากเดิม 5 ปี เป็น 10 ปี ตามมติอนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2545) การใช้สิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยกำหนดการใช้สิทธิวันแรกและวันสุดท้ายตรงกับวันที่ 15 กันยายน 2542 และ 15 มิถุนายน 2552 ตามลำดับ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หุ้นซึ่งมีราคาตราไว้หุ้นละ 10 บาท ในราคาการใช้สิทธิ 5 บาท

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2546 ที่ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารแผนฯ ของบริษัทฯ ครั้งที่ 12/2546 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญจำนวน 551.97 ล้านหน่วย (ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในราคาหน่วยละ 0.05 บาท ในอัตราส่วนใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญเดิม อายุการใช้สิทธิ 5 ปี นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ทุกๆ 3 เดือน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หุ้นซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ในราคาการใช้สิทธิ 5 บาท โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือวันที่ 30 ธันวาคม 2551 นอกจากนี้ ที่ประชุมดังกล่าวได้มีมติอนุมัติให้มีการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเดิมและใบสำคัญแสดงสิทธิตามข้อ 28.2 โดยปรับราคาการใช้สิทธิใหม่ตามสูตรและวิธีการคำนวณตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเพื่อการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

ในเดือนตุลาคม 2546 บริษัทฯ ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิเพิ่มจำนวน 106.65 ล้านหน่วย (โดยมีราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิเช่นเดียวกับใบสำคัญแสดงการใช้สิทธิเดิม) เพื่อให้เป็นไปตามหลักการคำนวณการปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนเนื่องจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 และการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจงจำนวน 30 ล้านหุ้นตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ซึ่งเป็นเหตุให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเดิมเสียสิทธิและผลประโยชน์

และตามที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ดังกล่าว บริษัทฯ ได้ปรับจำนวนและราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงคือราคาการใช้สิทธิจาก 3.341 บาทต่อหุ้น เป็น 0.334 บาทต่อหุ้น ในอัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย จะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิเพิ่มอีก 9 หน่วย รวมเป็น 10 หน่วย ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2547 เป็นต้นไป และบริษัทฯ ได้ปรับจำนวนและราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงคือราคาการใช้สิทธิเดิม 5 บาทต่อหุ้น เป็น 0.5 บาทต่อหุ้น ในอัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย จะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิเพิ่มอีก 9 หน่วย รวมเป็น 10 หน่วย นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้ออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (9 กุมภาพันธ์ 2547)

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท เนื่องจากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นเหตุให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเสียสิทธิและผลประโยชน์ บริษัทฯ จึงได้มีการปรับราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 จาก 0.334 บาทต่อหุ้นเป็น 0.297 บาทต่อหุ้น ในอัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นและราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 เดิม 0.5 บาทต่อหุ้นเป็น 0.444 บาทต่อหุ้น ในอัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้น

ในปี 2552 มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 1,107,448,915 หน่วย โดยจัดสรรเป็นหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,107,448,915 หุ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์ในระหว่างวันที่ 26 มีนาคม 2552 ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2552 แล้ว (วันที่ 15 มิถุนายน 2552 เป็นวันสุดท้ายของการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1) บริษัทฯ บันทึกส่วนต่างระหว่างราคาการใช้สิทธิซึ่งต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้จำนวน 225 ล้านบาท ไว้ภายใต้รายการ “ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ” ในส่วนของผู้ถือหุ้น

28.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเสนอขายให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย (ESOP)

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2543 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2543 ของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญประเภทชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้จำนวน 18.4 ล้านหน่วย ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย โดยไม่คิดมูลค่า อายุการใช้สิทธิประมาณ 5-8 ปี (ขยายอายุการใช้สิทธิจากเดิม 5 ปี เป็น 5-8 ปี ตามมติอนุมัติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2545) นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ทุก ๆ 3 เดือน ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) ในราคา 10 ถึง 29.28 บาท

ในปี 2544 บริษัทฯได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญโดยไม่คิดมูลค่า ครั้งที่ 1 จำนวน 5.46 ล้านหน่วย และครั้งที่ 2 ในระหว่างปี 2545 จำนวน 13.49 ล้านหน่วย ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย โดยกำหนดการใช้สิทธิวันแรกและวันสุดท้ายตรงกับวันที่ 15 มีนาคม 2544 และ 15 มีนาคม 2553 ตามลำดับ ต่อมาในเดือนตุลาคม 2546 บริษัทฯได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิเพิ่มเติมจำนวน 6.75 ล้านหน่วย (โดยมีราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิเช่นเดียวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP เดิม) เพื่อให้เป็นไปตามหลักการคำนวณการปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนเนื่องจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 และการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจงจำนวน 30 ล้านหุ้น ตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯซึ่งเป็นเหตุให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเดิมเสียสิทธิและผลประโยชน์

และตามที่บริษัทฯได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ดังกล่าว บริษัทฯจึงได้ปรับจำนวนและราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงคือราคาการใช้สิทธิเดิม 6.68 ถึง 19.56 บาทต่อหุ้น เป็น 0.668 ถึง 1.956 บาทต่อหุ้น ในอัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยจะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิเพิ่มอีก 9 หน่วย รวมเป็น 10 หน่วย ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2547 เป็นต้นไป

ในระหว่างปี 2553 มีใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเสนอขายให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย (ESOP) ที่หมดอายุเป็นจำนวน 16,242,060 หน่วย และไม่มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมาใช้สิทธิแปลงเป็นหุ้นสามัญ โดยวันที่ 15 มีนาคม 2553 เป็นวันสุดท้ายของการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

29. หุ้นของบริษัทฯ ที่ถือโดยบริษัทย่อย

ในระหว่างปี 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการของพีเอ และบริษัท เอเซียส รีเอนแนล เซอร์วิส จำกัด (เออาร์เอส) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยมีมติอนุมัติให้ขายหุ้นของบริษัทฯ ที่บริษัทดังกล่าวถืออยู่ทั้งหมดในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.40 บาทต่อหุ้นและ 0.44 บาทต่อหุ้นตามลำดับ ต่อมาพีเอและเออาร์เอสได้เข้าทำสัญญาขายหุ้นของบริษัทฯ ให้กับนักลงทุนสถาบันสองแห่งตามราคาเสนอขายข้างต้น

ในปี 2552 พีเอและเออาร์เอสได้รับเงินมัดจำจากนักลงทุนสถาบันดังกล่าวและได้ขายหุ้นบางส่วนของบริษัทฯตามสัญญาขายหุ้นดังกล่าวข้างต้นเป็นจำนวน 250 ล้านหุ้น เป็นจำนวนเงิน 158 ล้านบาท ต่อมาในปี 2553 พีเอและเออาร์เอสได้ขายหุ้นของบริษัทฯภายใต้สัญญาดังกล่าวเพิ่มอีกเป็นจำนวน 1,276 ล้านหุ้น เป็นจำนวนเงิน 527 ล้านบาท กำไรจากการขายหุ้นดังกล่าวได้บันทึกไว้ภายใต้รายการ “ส่วนเกินมูลค่าหุ้นซื้อคืน” ในส่วนของผู้ถือหุ้น

30. ดำรงตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดำรงตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 1202 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนผลกำไรซึ่งบริษัททำมาหาได้ทุกราวที่จ่ายเงินปันผลจนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ดำรงตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปหักกับขาดทุนสะสมและไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้

31. รายได้จากการโอนกลับภาระหนี้สิน

ในระหว่างปี 2550 ทริปเปิลที ได้ลงนามในสัญญาขอใช้พื้นที่และ/หรือทรัพย์สินกับบริษัทแห่งหนึ่ง พร้อมทั้งส่งสัญญาขอใช้พื้นที่ดังกล่าวให้แก่บริษัทแห่งนั้นเพื่อพิจารณาลงนาม ทริปเปิลทีไม่ได้รับคำบอกกล่าวสำหรับคำสนองใดๆจากบริษัทแห่งนั้น บริษัทที่ปรึกษากฎหมายของทริปเปิลทีเห็นว่าสัญญาขอใช้พื้นที่ระหว่างทริปเปิลทีกับบริษัทแห่งนั้นมีได้เกิดขึ้นและไม่มีผลเป็นการก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ใดๆ เนื่องจากบริษัทแห่งนั้นไม่ได้สนองรับภายในเวลาอันควรคาดหมายว่าจะได้รับคำบอกกล่าวสนองแล้ว จึงถือได้ว่าคำเสนอของทริปเปิลทีเป็นอันสิ้นความผูกพันไปด้วยตั้งแต่สิ้นระยะเวลาอันควรคาดหมายว่าจะได้รับคำบอกกล่าวสนองดังกล่าว ดังนั้น ทริปเปิลทีจึงได้บันทึกโอนกลับประมาณการค่าใช้พื้นที่ดังกล่าวจำนวน 68 ล้านบาท ไว้ในงบกำไรขาดทุนในปี 2552

32. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2553	2552	2553	2552
ค่าเช่าโครงข่ายโทรคมนาคม	1,704	1,329	-	-
ต้นทุนของสินค้าที่จำหน่าย	1,406	762	-	-
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	1,216	914	49	48
ค่าเสื่อมราคา	1,013	665	7	5
ค่าจ้างผู้รับเหมาช่วง	913	1,595	-	-
ค่าตัดจำหน่าย	379	360	14	14
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย	359	229	-	-
ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงาน	201	108	-	-
ค่าธรรมเนียมในการประกอบกิจการโทรคมนาคม	45	165	-	-
ขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างหนี้	244	-	-	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน	23	516	23	437
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์	41	95	-	-
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	90	3	3	-
หนี้สงสัยจะสูญ	67	15	-	-

33. ภาษีเงินได้นิติบุคคล

บริษัทฯ ไม่มีภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนทางภาษียกมาจากรปีก่อน

ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทย่อยคำนวณขึ้นจากกำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลหลังจากบวกกลับและหักออกด้วยค่าใช้จ่ายและรายได้ต่างๆที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายและรายได้ในการคำนวณภาษีหักด้วยผลขาดทุนทางภาษียกมาจากรปีก่อน (ถ้ามี)

34. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณ โดยหารกำไรสุทธิสำหรับปีด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ถือโดยบุคคลภายนอกที่ออกอยู่ในระหว่างปี

กำไรต่อหุ้นปรับลดคำนวณ โดยหารกำไรสุทธิสำหรับปีด้วยผลรวมของจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ถือโดยบุคคลภายนอกที่ออกอยู่ในระหว่างปีกับจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่บริษัทฯ อาจต้องออกเพื่อแปลงหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้นให้เป็นหุ้นสามัญ โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ ณ วันต้นปีหรือ ณ วันออกหุ้นสามัญเทียบเท่า

การคำนวณกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกำไรต่อหุ้นปรับลด แสดงการคำนวณ ได้ดังนี้

	งบการเงินรวม					
	กำไรสุทธิ		จำนวนหุ้นสามัญ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก		กำไรต่อหุ้น	
	2553 (ล้านบาท)	2552 (ล้านบาท)	2553 (ล้านหุ้น)	2552 (ล้านหุ้น)	2553 (บาท)	2552 (บาท)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน						
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	663	204	6,851	6,183	0.097	0.033
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด						
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออก ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม	-	-	-	208		
กำไรต่อหุ้นปรับลด						
กำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ สมมติว่ามีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจาก ใบสำคัญแสดงสิทธิ	663	204	6,851	6,391	0.097	0.032

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	กำไรสุทธิ		จำนวนหุ้นสามัญ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก		กำไรต่อหุ้น	
	2553	2552	2553	2552	2553	2552
	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านหุ้น)	(ล้านหุ้น)	(บาท)	(บาท)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน						
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	87	184	7,381	7,648	0.012	0.024
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด						
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออก ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม	-	-	-	208		
กำไรต่อหุ้นปรับลด						
กำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ สมมติว่ามีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จากใบสำคัญแสดงสิทธิ	87	184	7,381	7,856	0.012	0.023

ไม่มีการนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานมารวมคำนวณกำไรต่อหุ้นปรับลด สำหรับปี 2552 เนื่องจากราคาใช้สิทธิต่อหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญมีราคาสูงกว่าราคาตลาดถัวเฉลี่ยสำหรับปีดังกล่าว

35. เงินปันผลจ่าย

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2553 ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 7,399,491,378 หุ้น (หลังจากหักหุ้นทุนซื้อคืนที่ถือโดยบริษัทฯ จำนวน 634,400,000 หุ้น) ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท เป็นเงินปันผลรวม 148 ล้านบาท ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียนหุ้นจำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่ถือโดยบุคคลภายนอกและมีสิทธิได้รับเงินปันผลมีจำนวน 7,398,037,378 หุ้น (หลังจากหักหุ้นทุนซื้อคืนที่ถือโดยบริษัทฯ จำนวน 634,400,000 หุ้น และหุ้นที่ไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลซึ่งเป็นหุ้นที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด รับเป็นนายทะเบียนให้จำนวน 1,454,000 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่มีอยู่ 7,399,491,378 หุ้น)

36. ข้อมูลทางการเงินจำแนกส่วนงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยดำเนินกิจการตามส่วนงานการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง การให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม ส่วนงานจัดหา ออกแบบ และวางระบบสื่อสารและโทรคมนาคม และส่วนงานอื่นๆ และดำเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลักในประเทศ ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 เป็นดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	ส่วนงานการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		ส่วนงานการให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม		ส่วนงานจัดหา ออกแบบ และวางระบบสื่อสารและโทรคมนาคม		ส่วนงานอื่นๆ		การตัดรายการบัญชีระหว่างกัน		งบการเงินรวม	
	2553	2552	2553	2552	2553	2552	2553	2552	2553	2552	2553	2552
รายได้จากการขายและการบริการ												
รายได้จากภายนอก	4,904	3,241	2,010	2,230	2,580	2,565	132	335	-	-	9,626	8,371
รายได้ระหว่างส่วนงาน	23	15	691	347	966	1,646	81	59	(1,761)	(2,067)	-	-
รายได้ทั้งสิ้น	<u>4,927</u>	<u>3,256</u>	<u>2,701</u>	<u>2,577</u>	<u>3,546</u>	<u>4,211</u>	<u>213</u>	<u>394</u>	<u>(1,761)</u>	<u>(2,067)</u>	<u>9,626</u>	<u>8,371</u>
กำไรจากการดำเนินงานตามส่วนงาน	3,192	1,814	385	590	357	430	(4)	(47)	-	-	3,930	2,787
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เป็นส่วน:												
รายได้อื่น											200	217
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริการ											(714)	(355)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร											(1,418)	(1,078)
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร											(158)	(133)
ขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างหนี้											(244)	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน											(23)	(516)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์											(41)	(95)
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย หนี้สงสัยจะสูญ											(90)	(3)
											(67)	(15)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม											10	3
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน											(393)	(247)
ภาษีเงินได้นิติบุคคล											(403)	(338)
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย											74	(23)
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่											<u>663</u>	<u>204</u>

(หน่วย: ล้านบาท)

	ส่วนงานการให้บริการ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		ส่วนงานการให้บริการ โครงข่ายโทรคมนาคม		ส่วนงานจัดหา ออกแบบ และวางระบบสื่อสาร และโทรคมนาคม		ส่วนงานอื่นๆ		การตัดรายการบัญชี ระหว่างกัน		งบการเงินรวม	
	2553	2552	2553	2552	2553	2552	2553	2552	2553	2552	2553	2552
ลูกหนี้การค้า	465	545	2,505	1,629	2,351	2,863	62	40	(1,650)	(1,049)	3,733	4,028
สินค้าคงเหลือ	15	88	9	12	266	123	2	2	-	-	292	225
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	8,540	4,148	666	712	30	717	1,276	1,332	(154)	(133)	10,358	6,776
สินทรัพย์ส่วนกลาง											4,918	4,916
รวมสินทรัพย์											19,301	15,945

ในปี 2553 บริษัทฯได้แยกนำเสนอส่วนงานการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เนื่องจากรายได้ของส่วนงานดังกล่าวมีสาระสำคัญต่องบการเงิน

บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้เกณฑ์ในการกำหนดราคาระหว่างกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8

ยอดรายได้รวมจำนวน 9,626 ล้านบาท ในงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ได้รวมรายได้จากการให้บริการโครงข่ายใยแก้วนำแสงใต้น้ำของ เจเอสทีซีและทีแอลดีทีจำนวนรวม 827 ล้านบาท ภายใต้สัญญาร่วมลงทุนกับทีโอที ซึ่งสัญญาดังกล่าวจะสิ้นสุดในเดือนตุลาคม 2554 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 20

37. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ บริษัทย่อย และพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ บริษัทย่อย และพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 8 ของเงินเดือน และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในระหว่างปี 2553 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจำนวนเงิน 51 ล้านบาท และเฉพาะของบริษัทฯเป็นจำนวนเงิน 2 ล้านบาท (2552: 32 ล้านบาท และ 2 ล้านบาท ตามลำดับ)

38. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นดังต่อไปนี้

- 38.1 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันจากการที่ธนาคารและสถาบันการเงินออกหนังสือค้ำประกันการประมูลงานและการปฏิบัติตามสัญญาจำนวนเงินประมาณ 1,343.9 ล้านบาท ในนามของบริษัทฯและบริษัทย่อย (เฉพาะของบริษัทฯ: 11.9 ล้านบาท)
- 38.2 บริษัทฯมีภาระผูกพันในการค้ำประกันหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริษัทย่อยเป็นจำนวนรวม 4 ล้านบาท
- 38.3 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามเลตเตอร์ออฟเครดิตกับผู้ขายในประเทศและต่างประเทศเป็นจำนวนเงินประมาณ 27.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และ 238.9 ล้านบาท
- 38.4 เออาร์เอสมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาซื้อค่าใช้บริการสื่อสัญญาณดาวเทียม (The Founder NSP Airtime Purchase Agreement) กับ AceS International Limited ผู้เป็นเจ้าของโครงการดาวเทียมเอเชียส โดยเออาร์เอสมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมตามสัญญา (สิ้นสุดวันที่ 1 มกราคม 2555) ซึ่งค่าธรรมเนียมจะคิดจากค่าธรรมเนียมขั้นต่ำต่อปี (500,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา) หรือตามอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญาต่อปริมาณการใช้บริการสื่อสัญญาณดาวเทียม แล้วแต่อย่างใดจะมากกว่า
- 38.5 อควิเมนต์มีภาระผูกพันตามสัญญาการใช้สื่อสัญญาณดาวเทียม (Transponders) ที่จะต้องชำระในอนาคตดังนี้

ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา

จ่ายชำระภายใน:

1 ปี	0.2
2 ถึง 4 ปี	0.1

- 38.6 เจไอเน็ตได้ทำสัญญากับทีโอที เพื่อเช่าระบบเชื่อมโยงสัญญาณและเชื่อมต่อโครงข่ายอินเทอร์เน็ตโปรโตคอล มีกำหนดระยะเวลา 10 ปี (สิ้นสุดวันที่ 12 ตุลาคม 2554) เจไอเน็ตมีภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ที่ระบุไว้ในสัญญา

38.7 ทีเจพีได้ทำสัญญาจ้างเหมา (Turn-Key) กับบริษัทคู่สัญญาแห่งหนึ่ง ทีเจพีมีภาระผูกพันที่จะต้องส่งมอบงานให้กับบริษัทคู่สัญญาดังกล่าวตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา โดยจะต้องส่งมอบภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2549 ปัจจุบันทีเจพีไม่สามารถส่งมอบงานดังกล่าวได้ตามกำหนดระยะเวลา ซึ่งบริษัทคู่สัญญามีสิทธิที่จะคิดค่าปรับล่าช้าตามสัญญาจากทีเจพีเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.2 ของวงเงินตามสัญญา (31 ล้านบาท) อย่างไรก็ตามผู้บริหารของทีเจพีอยู่ในระหว่างการขอแก้ไขสัญญาเพื่อลดเนื้องานกับคู่สัญญาและขอขยายระยะเวลาให้กับบริษัทคู่สัญญาออกไป ซึ่งผู้บริหารของทีเจพีเชื่อว่าจะสามารถเจรจาแก้ไขสัญญาลดเนื้องาน ขอขยายระยะเวลาให้กับบริษัทคู่สัญญา เนื่องจากเหตุของความล่าช้าเกิดจากการส่งมอบพื้นที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความล่าช้าและจะสามารถปิดโครงการได้ โดยจะไม่มีค่าปรับเกิดขึ้น

38.8 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาให้บริการระยะยาว

- ก) เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2549 ทริปเปิดทีได้ทำสัญญาให้บริการงานบริการรับเรื่องร้องเรียนและข้อมูลต่างๆ (Call Center) และงานบริการจัดทำ/พิมพ์ ใบเสร็จรับเงิน และ/หรือใบแจ้งหนี้ (Billing) กับทีทีแอนด์ที โดยทริปเปิดทีจะต้องชำระค่าบริการเป็นรายเดือนตามอัตราและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา สัญญานี้มีกำหนดระยะเวลา 1 ปี เมื่อครบกำหนดสัญญาแล้วหากไม่มีการตกลงเป็นอย่างอื่น คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้สัญญานี้มีผลบังคับต่อไป ซึ่งคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้โดยแจ้งเป็นหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นเวลาน้อยกว่า 60 วัน ในระหว่างไตรมาสที่ 1 ของปีปัจจุบัน ทริปเปิดทีได้แจ้งยกเลิกสัญญาดังกล่าวกับทีทีแอนด์ทีแล้ว
- ข) เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2549 ทริปเปิดทีได้ทำสัญญาการให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมกับทีทีแอนด์ทีเอสเอสโดยทริปเปิดทีจะได้รับค่าบริการเป็นรายเดือนตามที่ระบุไว้ในสัญญา และทริปเปิดทีต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา ทริปเปิดทีมีภาระที่จะต้องให้บริการกับทีทีแอนด์ทีเอสเอสจนถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2561
- ค) เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2549 ทริปเปิดทีได้ทำสัญญาขอใช้วงจรเช่ากับทีทีแอนด์ที โดยตกลงชำระค่าบริการเป็นรายเดือนตามที่ระบุไว้ในสัญญา และทริปเปิดทีต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา สัญญานี้จะสิ้นสุดวันที่ 26 ตุลาคม 2561

ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการของทริปเปิดทีมีมติอนุมัติให้ทริปเปิดทีเข้าทำ ความตกลงเปลี่ยนแปลงการคิดอัตราค่าบริการ โครงข่ายโทรคมนาคมของสัญญาที่ทำกับทีทีแอนด์ทีเอสเอส ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 38.8 ข) โดยเปลี่ยนเป็นการแบ่งผลประโยชน์ในอัตราส่วนร้อยละ 95 ของค่าบริการที่เรียกเก็บได้จากลูกค้าโดยให้ถือว่าทริปเปิดที (หรือบริษัทย่อยของทริปเปิดที) ให้บริการแก่ลูกค้าร่วมกับทีทีแอนด์ทีเอสเอส โดยทริปเปิดที (หรือบริษัทย่อยของทริปเปิดที) จะเป็นผู้ลงทุนในด้านโครงข่าย การจัดซื้อ Routers และการลงทุนด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์และที่ประชุมดังกล่าวมีมติให้ทริปเปิดทีเข้าทำความตกลงเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการวงจรเช่าของสัญญาที่ทำกับทีทีแอนด์ที ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ข้อ 38.8 ค) โดยตกลงให้คิดอัตราค่าบริการวงจรเช่าในอัตราส่วนร้อยละ 15 ของรายได้ค่าบริการเฉลี่ยต่อวงจรต่อเดือนที่ทรูปเปิดที่ได้รับจากการให้บริการ โครงข่ายโทรคมนาคม ซึ่งในปีปัจจุบันทรูปเปิดที่ได้บันทึกค่าเช่าวงจรดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน 313 ล้านบาท การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าวผู้บริหารของทรูปเปิดที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการ

38.9 ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม

บริษัทย่อย 6 แห่งได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) (เดิมชื่อ “คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ”) ดังต่อไปนี้

บริษัท	ประเภทใบอนุญาต	บริการที่ได้รับอนุญาต	ระยะเวลา
บริษัท อควิเมนต์ จำกัด	แบบที่หนึ่ง	บริการอินเทอร์เน็ต	25 สิงหาคม 2552 - 24 สิงหาคม 2557
	แบบที่หนึ่ง	บริการโทรศัพท์สาธารณะ	15 ธันวาคม 2553 - 14 ธันวาคม 2558
	แบบที่สอง	บริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศ	8 กุมภาพันธ์ 2550 - 7 กุมภาพันธ์ 2555
	แบบที่สอง	สื่อสารผ่านดาวเทียมที่ใช้งานสาขาอากาศขนาดเล็ก	30 พฤศจิกายน 2550 - 29 พฤศจิกายน 2554
บริษัท ทรูปเปิดที่ บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)	แบบที่สาม	บริการโทรศัพท์ประจำที่และบริการสื่อสารข้อมูล	23 กุมภาพันธ์ 2549 - 22 กุมภาพันธ์ 2569
บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ต จำกัด	แบบที่หนึ่ง	บริการอินเทอร์เน็ต	28 กรกฎาคม 2552 - 27 กรกฎาคม 2557
	แบบที่หนึ่ง	บริการบัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศ	25 มกราคม 2553 - 24 มกราคม 2558
บริษัท จัสเทล เน็ตเวิร์ค จำกัด	แบบที่หนึ่ง	บริการอินเทอร์เน็ต	6 พฤศจิกายน 2552 - 5 พฤศจิกายน 2557
	แบบที่สอง	บริการวงจรเช่าส่วนบุคคลภายในประเทศ	30 พฤศจิกายน 2549 - 29 พฤศจิกายน 2564
	แบบที่สอง	บริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศ	30 มีนาคม 2552 - 29 มีนาคม 2557
	แบบที่สาม	บริการวงจรเช่าส่วนบุคคลระหว่างประเทศ	18 พฤศจิกายน 2552 - 17 พฤศจิกายน 2567
บริษัท ทรูปเปิดที่ อินเทอร์เน็ต จำกัด	แบบที่หนึ่ง	บริการอินเทอร์เน็ต	20 มิถุนายน 2552 - 19 มิถุนายน 2557
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)	แบบที่หนึ่ง	บริการโทรศัพท์สาธารณะ	22 พฤศจิกายน 2552 - 21 พฤศจิกายน 2557

บริษัทย่อยดังกล่าวมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของใบอนุญาตประกอบกิจการดังกล่าว นอกจากนี้สำหรับบริษัทย่อยที่ได้รับใบอนุญาตแบบที่สองที่มีโครงข่ายเป็นของตนเองและใบอนุญาตแบบที่สามต้องเสียค่าธรรมเนียมในการนำส่งเข้ากองทุนเพื่อการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (USO) ในอัตราร้อยละ 4 ของรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายหรือบริษัทย่อยสามารถจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ประกาศโดยกสทช. แทนการนำส่งเงินเข้ากองทุนดังกล่าว

ทริปเปิลทีและจัสมินได้รับอนุมัติจากกสทช. ให้สามารถดำเนินการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ประกาศโดยกสทช. แทนการนำส่งเงินเข้ากองทุนดังกล่าวสำหรับปี 2553 เป็นจำนวนเงินประมาณ 111 ล้านบาทและ 23 ล้านบาทตามลำดับ

เออาร์เอสซึ่งเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม อยู่ในระหว่างการยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามจากกสทช. ปัจจุบันเออาร์เอสยังไม่ได้รับใบอนุญาตดังกล่าว

39. เครื่องมือทางการเงิน

39.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า เงินให้กู้ยืม เงินลงทุน ลูกหนี้อื่น เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้น เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์ หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน เงินกู้ยืมระยะยาว และหนี้สินระยะยาวตามแผนฟื้นฟูกิจการ บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้า เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้อื่น ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯและบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้บริษัทฯและบริษัทย่อยขายสินค้าหรือให้บริการกับลูกค้าที่มีฐานะการชำระหนี้ดีเป็นส่วนใหญ่ เช่น บริษัทที่มีรัฐบาลเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ จำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯและบริษัทย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้า เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้อื่นที่แสดงอยู่ในงบดุล

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวข้องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้น เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์ หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน เงินกู้ยืมระยะยาว และหนี้สินระยะยาวตามแผนฟื้นฟูกิจการ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงอยู่ในระดับต่ำ

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรือขายสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทย่อยได้ตกลงทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกินหนึ่งปีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินซึ่งไม่ได้ทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

สกุลเงิน	สินทรัพย์ทางการเงิน (ล้านบาท)	หนี้สินทางการเงิน (ล้านบาท)	อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
เหรียญสหรัฐอเมริกา	5.2	106.0	30.15

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทย่อยมีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังนี้

สกุลเงิน	จำนวนที่ซื้อ (ล้านบาท)	อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
เหรียญสหรัฐอเมริกา	58.9	32.43 - 33.90

39.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์ หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน เงินกู้ยืมระยะยาวและหนี้สินระยะยาวตามแผนฟื้นฟูกิจการมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน ใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบดุล

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน วิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกำหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือกำหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม

40. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยคือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมและการดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

41. เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการของเจทีเอสได้ประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปีจากกำไรสะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของเจทีเอส จำนวน 702,990,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 56.2 ล้านบาท

42. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน

บริษัทย่อยได้จัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีในปีปัจจุบัน ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อกำไรสุทธิหรือส่วนของผู้ถือหุ้น การจัดประเภทรายการใหม่นี้มีดังต่อไปนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)	
	ตามการจัดประเภทใหม่	ตามที่เคยรายงานไว้
สินค้าคงเหลือ	225	988
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	6,776	6,013

43. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554